
สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้ คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไป
ใช

้ ห
าก

เกิด
คว

าม
เสีย

หา
ยใด

 ๆ 
ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง

สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 
ครั้งที่ ๕ 

วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB ๔๐๖ (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ  
เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 
ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

 
เรื่องท่ีพิจารณา 

มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ  
๑. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  
๒. ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  
๓. ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
๔. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
๕. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
    ส าหรับกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๖. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
๗. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
๘. ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
๙. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  

 
เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการหารือต่อท่ีประชุม 
 ตามประชุมที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้มีมติที่ประชุมในวันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง ก าหนดแนวทาง 
การถ่ายทอดภาพและเสียงการประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงการประชุม
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไปยังบริเวณหน้าห้องประชุม ห้องรับรองผู้ชี้แจง และห้องประจ าตัว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นกรรมาธิการ เพ่ือให้สามารถติดตามการประชุมได้อย่างต่อเนื่อง ยกเว้นเป็นการ
ประชุมลับ นั้น  
 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการเห็นชอบตามมติเดิม โดยมิให้ด าเนินการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกช่องทาง และขอความร่วมมือให้กรรมาธิการที่ประสงค์จะเผยแพร่การประชุมกรรมาธิการ  
ให้ด าเนินการเผยแพร่การประชุมโดยการตัดต่อวิดีโอหรือเนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะในส่วนการน าเสนอ
ของผู้ยินยอมเท่านั้น และหากมีกรณีการฟ้องร้องหรือมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น กรรมาธิการผู้นั้นจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันความเสียหายสาธารณะที่อาจเกิน
ขอบเขตหน้าที่และอ านาจของกรรมาธิการ 
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ผลการพิจารณา 
 มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ 

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน   ๔๙๑,๔๖๓,๔๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่าการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๗ เพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินของรัฐ 

และด าเนินการเกี่ยวกับที่ดินของเอกชน มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงานหรือไม่ และมีการรับทราบ  
ในประเด็นนี้อย่างไร 

- ในกรณีพ้ืนที่ One Map ๑ ต่อ ๔,๐๐๐ ต่อมาเอกสารสิทธิ์ที่ออกมาในรูปแบบโฉนดหรือ น.ส.3 ก. 
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ดินของชาวบ้าน และต่อมาพบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่า ขอทราบว่าหน่วยงาน
ได้ด าเนินการตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและไม่กระทบต่อสิทธิ 
ของประชาชน 

- กรณีการบริหารจัดการพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร พบว่ามีข้อจ ากัดในหลายประเด็น เช่น 
การประกาศพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินในวงกว้างแต่ขาดงบประมาณในการพัฒนา ส่งผลให้พ้ืนที่บางส่วนไม่สามารถ
ด าเนินการปฏิรูปได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการทับซ้อนกับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ เช่น โครงการ
ปลูกป่า ซึ่งท าให้เกิดข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดังกล่าว  ขอทราบว่าหน่วยงานมีการประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไร 

- เมื่อพิจารณาถึงพันธกิจของหน่วยงานเป็นการบริหารจัดการที่ดินส าหรับเกษตรกรผู้ยากจน 
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นจ านวน ๗ ล้านราย ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการกระจายที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้
อย่างไร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการจัดการที่ดินเพ่ือแก้ไขความยกจนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
ด้านที่ดินท ากิน เพ่ือแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรผู้ยากจนอย่างไร เนื่องจากที่ดิน 
ที่เกษตรกรถือครองส่วนใหญ่ติดจ านอง 

- ตามที่มีการตั้งธนาคารที่ดินตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และสถาบันขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ในการจัดท า 
ร่างพระราชบัญญัติเพ่ือจัดตั้ งธนาคารที่ดินให้ เต็มรูปแบบภายใน ๕ ปี  ซึ่ งต้องด าเนินการแล้วเสร็จ 
ภาย ในปี  ๒๕ ๖๙  ขณ ะผ่ าน ระยะเวลามา ๑ ๔  ปี  แต่ มี การต่ ออายุ ม าอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เมื่ อ วันที่  
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายและก าหนดระยะเวลาในการยุบเลิกสถาบันออกไป
อีก ๑ ปี ขอทราบว่าร่างพระราชบัญญัติที่ดินที่พิจารณาแล้วเสร็จเหตุใดถึงไม่น าเสนอสู่สภาเพ่ือพิจารณา  
และเม่ือครบก าหนดขยายระยะเวลาสถาบันมีแนวทางในเรื่องนี้อย่างไร 

- ขอทราบว่าเพราะเหตุหน่วยงานถึงตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกองทุนธนาคารที่ดิน จ านวน  
๔๐๐ – ๕๐๐ ล้านบาท เมื่อพิจารณาตามแผนตั้งเป้าไว้ประมาณ ๑,๒๐๐ ล้านบาท  

- ขอทราบผลลัพธ์การด าเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพและโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

- ขอทราบรายละเอียดค่าเช่าอาคารส านักงาน จ านวน ๖ ล้านบาท 
- ขอทราบรายละเอียดการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในท านองเดียวกัน  

กับธนาคารที่ดิน จ านวน ๑๘.๕๕ ล้านบาท 
- ขอทราบรายละเอียดเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าจ้างการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน จ าน วน  

๓๓๐ ล้านบาท 
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- ขอสอบถามว่ามีวิธีการแก้ปัญหาที่ดินอย่างไร เพ่ือให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันและให้เกษตรกร  
ได้ประโยชน์ 

- เรื่อง SME ปัญหาร้านสะดวกซื้อจากทุนใหญ่ ได้เปรียบผู้ประกอบขนาดย่อม ขอสอบถามว่า 
จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

- ขอสอบถามว่า เป้าหมายของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินมีความซ้ าซ้อนกับกองทุน 
ฟ้ืนฟูหรือไม่  

- ขอให้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณค่าเบี้ยประชุมจ านวน ๓,๒๘๐,๐๐๐ ล้านบาท  
- ขอสอบถามว่าสถานะของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน หลังจากที่พระราชบัญญัติ  

ธนาคารที่ดินมีผลใช้บังคับ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาการเข้าถึงที่ดิน

ท ากินของพ่ีน้องเกษตรกร โดยมีภารกิจหลักในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  
เพ่ือให้ เกษตรกรสามารถมีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง ซึ่ งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาคุณภา พชีวิต 
และเศรษฐกิจของชุมชนในระยะยาว ซึ่งสถาบันด าเนินงานโดยการรวบรวมข้อมูลที่ดิน ประสานงานกับ
หน่วยงานรัฐและเอกชน เพ่ือจัดหาที่ดินให้แก่เกษตรกร รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการ  
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร เพ่ือให้เกิดระบบบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ทั้งนี้ สถาบันยังสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อบรมความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ การแปรรูป
สินค้าเกษตร และการหาตลาดทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกร  
หน่วยงานมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการกระจุกตัวของที่ดิน และสร้างโอกาสให้พ่ีน้อง
เกษตรกรได้มีที่ดินท ากินเป็นของตนเองอย่างแท้จริง 

- กรณีปัญหาการสูญเสียที่ดินท ากินของพ่ีน้องเกษตรกรเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ต้ังแต่ปี ๒๕๖๓  
เป็นต้นมา ท าให้พ่ีน้องจ านวนมากประสบปัญหาที่ดินหลุดมือจากการจ านองหรือขายฝากนอกระบบ  
ซึ่งบางกรณีเกิดจากข้อจ ากัดในการเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงิน หรือปัญหาด้านเครดิตบูโร  ดังนั้น  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ดินหลุดมือจึงถูกน าเสนอเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรให้สามารถกลับมามี
ที่ดินท ากินเป็นของตนเอง โดยมีหน่วยงานธนาคารที่ดินเข้ามาด าเนินการ เช่น การซื้อคืนที่ดินและจัดท า  
รีไฟแนนซ์เพ่ือให้เกษตรกรสามารถรักษาสิทธิ์ในที่ดินเดิมได้ รวมถึงการปรับอัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสม 
เพ่ือช่วยให้พี่น้องที่ประสบปัญหาได้กลับมามีความมั่นคงในชีวิตอีกครั้ง 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานดังกล่าวยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน รวมถึง  
การปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการ  
ของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารที่ดินพร้อมสนับสนุนและด าเนินการตามภารกิจเพ่ือแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร หากได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาล หน่วยงาน
หวังว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความม่ันคงและยั่งยืนให้กับเกษตรกรทุกคน 

- สถาบันเริ่มต้นด าเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ และเริ่มขับเคลื่อนอย่างจริงจังในปี ๒๕๕๙ 
โดยมีการยกร่างพระราชบัญญัติเพ่ือเสริมสร้างความชัดเจนและความเข้มแข็งในบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและผู้บริหารในช่วงที่ผ่านมา แต่เรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนา
กฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรัฐธรรมนูญปัจจุบัน โดยได้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุง 
ร่างกฎหมายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจะเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการธนาคารที่ดินในวันที่ ๓๐ ตุลาคมนี้ 
และน าเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
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(ครม.) โดยเป้าหมาย คือ การเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ เข้าสู่  ครม. ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘  
ทั้งนี้ การผลักดันกฎหมายในระดับนี้จ าเป็นต้องใช้เวลาและความรอบคอบ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและผลักดันกฎหมายให้ส าเร็จภายในปี ๒๕๖๙ 

- ธนาคารที่ดินมีพันธกิจส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ดินเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากิน
เป็นของตนเอง ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ธนาคารได้รับงบประมาณเฉลี่ยปีละ ๕๐๐ ล้านบาท  
ซึ่งถือเป็นโอกาสส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงที่ดินท ากินได้อย่างยั่งยืน  
ปัจจุบันมีเกษตรกรกว่า ๑๐ ล้านคน ที่ยังไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง หลายคนต้องเช่าที่ดินหรือรับจ้าง
รายวัน ซึ่งส่งผลให้อาชีพเกษตรกรรมขาดความมั่นคง ธนาคารที่ดินจึงมุ่งเน้นการจัดสรรและบริหารจัดการ
ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถมีสิทธิ์ในที่ดินและสร้างความมั่นคงในอาชีพได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

- ภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินและการบูรณาการกับหน่วยงาน ขอเรียนว่า สถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน ด าเนินการท าตามนโยบายนอกเหนือจากที่ส่วนราชอ่ืนไม่ได้ท าหรือท าไม่ส าเร็จ 
เช่น โครงการ One Map การน าที่ดินเอกชนมากระจายการถือครองให้เกษตรกรได้มีที่ดินท ากินของตนเอง
โดยคิดค่าตอบแทนร้อยละ ๓ ต่อปี ผ่อน ๓๐ ปี 

- เรื่องการบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน ขอเรียนว่าได้ร่วมงานกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน 
เพ่ือให้งานส าเร็จรวดเร็ว  

- เรื่องความซ้ าซ้อนกับกองทุน ฟ้ืนฟู ขอเรียนว่า ไม่มี ความซ้ าซ้อน กรณี เรื่องการกู้ยืมเงิน 
ของประชาชนที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถช่วยเหลือได้ บจธ. จะได้รับเรื่องให้ด าเนินการ  

- เรื่องงบประมาณ ขอเรียนว่า เนื่องด้วยมีคณะท างาน คณะอนุกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ  
และมีการเบิกจ่ายระเบียบถูกต้อง 

- ปัจจุบันธนาคารที่ดินได้จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อมีพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินมีผลใช้บังคับ
จะมีสถานะเป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน 

 
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้   ๖๔๓,๐๑๐,๕๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- เมื่อพิจารณาภาพรวมของงบประมาณของหน่วยงานมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ขอทราบว่าสาเหตุที่

มีการขอรับการจัดสรรงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีเพราะเหตุใด และเหตุใดเมื่อพิจารณาการก าหนด 
ค่าเป้าหมาย KPI กับมิได้มีการปรับค่าเป้าหมายให้สูงขึ้นตามงบประมาณที่ได้รับ  

- ขอทราบความคืบหน้าที่ของการจัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติที่ใช้งบประมาณผูกพัน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑ และหากมิได้มีการใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๙ หน่วยงาน 
มีแนวทางน างบประมาณในส่วนนี้ไปส่งเสริมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่อ่ืนนอกกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดและผลการด าเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ 
จ านวน ๒๒๗ ล้านบาท จ านวน ๕ รายการ รายการใดเปน็รายการที่เกิดขึ้นใหม ่

- ขอทราบรายละเอียดโครงการยกระดับพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานครที่ตั้งเป้าหมายไว้ ๑๐ แห่ง  
มีความคืบหน้าอย่างไร 

- ขอทราบความคืบหน้าของโครงการ AI OKMD และวัตถุประสงค์บรรลุเป็นอย่างไร 
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- เมื่อพิจารณารายละเอียดของงบประมาณมีการด าเนินการตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ ท าให้ 
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่มีการข้ามหน่วยงานกันของแต่ละหน่วยงานมีรายละเอียดที่คล้ายคลึงกัน  
ขอทราบว่าการด าเนินโครงการดังกล่าวที่อยู่ภายใต้ของหน่วยงานมีความซ้ าซ้อนกันหรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบว่าโครงการ Talent Everywhere เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะด้าน
ดนตรีและด้านศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนที่มีความสนใจในด้านนี้ โดยเฉพาะการสร้างโอกาส
ให้กับผู้ที่มีความสามารถและต้องการพัฒนาตนเองในสาขาดนตรี มีความแตกต่างจากโครงการอ่ืนอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการพัฒนาหนังสือในปี ๒๕๖๙ มีงบประมาณอยู่ตรงส่วนไหน อย่างไร และในส่วน
งบประมาณที่มีจ ากัดท าไมถึงเลือกให้งบประมาณกับ Self-Public ให้กลายผู้ประกอบการหนังสือเต็มรูปแบบ 
รวมถึงโครงการระบบนิเวศน์หนังสือและโครงการถนนหนังสือจะมีส่วนช่วยเติมวงการหนังสืออย่างไร  

- ขอสอบถามตัวเลขที่ เป็นตัวชี้วัดของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดต่างๆ (มูลค่า Gross 
Potential Product : GPP) เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณครั้งต่อไปจะได้ทราบว่าควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้
พ้ืนที่ใด 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีงบประมาณที่เพ่ิมข้ึนตั้งแต่ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ สาเหตุมาจากสองส่วนหลัก ได้แก่ การก่อสร้าง

โครงการศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (MKC) บนถนนราชด าเนินกลาง และการด าเนินงานตามนโยบาย 
ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ที่รัฐบาลมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ  

- กรณีการปรับตัวชี้วัด (KPI) ตัวชี้วัดหลักของหน่วยงาน คือ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม 
(SROI) ซึ่งในช่วงนี้ยั งไม่สามารถปรับเพ่ิมขึ้นได้อย่างเต็มที่  เนื่องจากโครงการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ  
และการด าเนินงานด้านซอฟต์พาวเวอร์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ทั้งนี้  คาดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ ๒ – ๓ ปี  
จึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากโครงการดังกล่าว 

- กรณีสถานะโครงการศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ โครงการนี้มีการผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๖๗  
– ๒๕๖๙ และได้ขอขยายระยะเวลาการผูกพันงบประมาณถึงปี ๒๕๗๑ ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดหาผู้รับเหมา
และที่ปรึกษาควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากส านักงบประมาณเพ่ือลงนาม  
ในสัญญา หากได้รับอนุมตัิคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างและใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ ๒๘ เดือน   

- กรณกีารใช้งบประมาณในปี ๒๕๖๙ หน่วยงานได้เว้นวรรคการใช้งบประมาณใหม่ส าหรับโครงการนี้ 
โดยจะใช้งบที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๗ จ านวน ๑๔๕ ล้านบาท และปี ๒๕๖๘ จ านวน ๑๓๗ ล้านบาท  
ให้เสร็จสิ้นก่อน 

- กรณีโครงการซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง ๕ โครงการ งบประมาณรวม ๒๒๗ ล้านบาท หน่วยงานมีการ 
เน้นย้ าเรื่องการ Upskill และ Reskill บุคลากรในด้านต่าง ๆ โดยโครงการดังกล่าวมีงบประมาณใหม่ 
และงบประมาณต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ และมุ่งเน้นการพัฒนา
ต้นน้ าของซอฟต์พาวเวอร์ เช่น การพัฒนาทักษะบุคลากรในสาขาดนตรีและหนังสือในปี ๒๕๖๘ และคาดว่า 
จะขยายไปยังสาขาเวลเนสและแฟชั่นในปี ๒๕๖๙ หากได้รับงบประมาณเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ยังมีการวางแผน
เพ่ือขยายตลาดในระดับกลางน้ าและปลายน้ า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมดนตรี ที่มุ่งเน้นการส่ งออกสินค้า
ดนตรีไทยไปยังต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมการบริโภคและสร้างความเป็นสากลให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม  
ของประเทศ 

- กรณีความคืบหน้าของโครงการยกระดับพิพิธภัณฑ์ ๑๐ แห่ง ซึ่งมีชื่อเล่นว่า "มิวเซียม สตาร์" 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับความส าคัญของพิพิธภัณฑ์ ให้เป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของการ
ท่องเที่ยว โดยส่งเสริมวัฒนธรรมและมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงในงบประมาณ
ประจ าปี ๒๕๖๘ เป็นงบประมาณปัจจุบัน โครงการได้ด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๙๐ ของงบประมาณทั้งหมด 
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ที่ได้รับการจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐ บาท การด าเนินงานเริ่มต้นจากการส ารวจพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร
จ านวน ๒๗๕ แห่ง จากนั้นได้มีการคัดเลือกโดยคณะกรรมาธิการให้เหลือ ๒๐ แห่ง และสุดท้ายคัดเลือก 
ให้เหลือ ๑๐ แห่งที่มีศักยภาพในการพัฒนา พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการโปรโมทเพ่ือให้
ประชาชนและนักท่องเที่ยวเห็นถึงมาตรฐานและคุณภาพในการเยี่ยมชม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์
เหล่านี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและน่าสนใจยิ่งขึ้น 

- กรณีโครงการ OKMD Verse เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ผสมผสานเทคโนโลยี AI และดิจิทัล
สมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงความรู้และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยมีการด าเนินโครงการใน  
๓ ส่วนหลัก ได้แก่ ๑) การพัฒนาระบบ AI ในเว็บไซต์เพ่ือช่วยให้การค้นหาความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และตรงจุดมากขึ้น ๒) การให้บริการพอร์ทัลแก่ประชาชน ปัจจุบันรองรับผู้ใช้งานกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ราย  
โดยมุ่งเน้นการใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ๓) การอบรมการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและความคุ้นเคยกับการใช้ AI ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ ยังมีการน า AI จากหลากหลายแบรนด์  
เช่น OpenAI Gemini Cross และ DeepSeek มาให้บริการในรูปแบบพรีเมี่ยมส าหรับผู้ ใช้งานจ านวน  
๒๐,๐๐๐ ราย โดยส านักงาน OKMD จะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายและการจัดการ เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ที่ดีที่สุด
แก่ผู้ใช้งาน 

- กรณี โครงการ Talent Everywhere และความแตกต่างจากคอนเทนต์ออนไลน์ทั่ วไปนั้น  
ขอชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Soft Power ในด้านดนตรี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีความสนใจในด้านดนตรีให้มีโอกาสพัฒนาทักษะและแสดงศักยภาพ 
ของตนเอง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดมิวสิกแคมป์ และการเปิดพ้ืนที่เวทีดนตรีส าหรับประชาชน  
และเยาวชนที่ต้องการก้าวเข้าสู่วงการศิลปินในอนาคต นอกจากนี้ โครงการยังได้รวบรวมหลักสูตรออนไลน์ 
ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มารวมไว้ในแพลตฟอร์มดิจิทัลเดียวกัน  
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงความรู้และทรัพยากรการเรียนรู้ โดยในปัจจุบัน แพลตฟอร์มดังกล่าวอยู่
ในรูปแบบออนไลน์ และมีแผนพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตเพ่ือให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากยิ่งข้ึน 
 - เรื่องแนวทางการพัฒนาหนังสือ ขอเรียนว่า การพัฒนาหนังสือมีเป็นระยะ เป็นโครงการต้นน้ า  
กลางน้ า ปลายน้ า ขอเรียนว่า โครงการต้นน้ าที่  OKMD คือโครงการผู้ประกอบการหนังสือรุ่นใหม่  
เน้นนักเขียนอิสระรุ่นใหม่ เพ่ือสร้างอาชีพใหม่ กลางน้ า มีหน่วยงานหลักกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม โครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งวรรณกรรม โครงการแปลหนังสือไทยสู่ภาษาต่างประเทศ ส่วนปลายน้ า  
มีกรมส่งเสริมการค้าประเทศและ CEA โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีโครงการเผยแพร่หนังสือ 
ไทยสู่สากล ส่วน CEA มีโครงการพัฒนาย่านหนังสือ  

- เรื่ อ งงบประมาณ  Soft Power ขอเรียนว่ า งบประมาณ ของอนุ กรรมการ Soft Power  
ที่ตั้งงบไว้ไม่สูง เนื่องจากอนุกรรมการหนังสือได้ร่วมมือกับสมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือ นอกจากนักเขียน  
ยังมีส่วนค่าที่ปรึกษา ค่าบรรณาธิการ ค่าตรวจพิสูจน์อักษร ซึ่งมีทีมอ่ืนให้ความช่วยเหลือ  

- เรื่องการกระจายแหล่งเรียนรู้ ขอเรียนว่า OKMD มีโมเดลการขยาย TK Park ผ่านการประสาน
ความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีท้องถิ่นมีพ้ืนที่ห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ และต้องการ
ปรับเปลี่ ยนเป็น อุทยานการเรียนรู้แบบ TK Park หรือ Museum Siam หรือพิ พิธภัณฑ์การเรียนรู้  
ในส่วนงบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ โดย OKMD มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา  
จัดหาหนังสือชุดแรกส าหรับ TK Park ที่ตั้งใหม่ ดังนั้น กลไกการกระจายแหล่งเรียนรู้จึงเป็นการประสาน 
ความร่วมมือ 
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- เรื่องปัญหาทางอาชญากรรมหรือมุมมองที่ไม่ดีของประเทศไทยในขณะที่ส่งเสริมด้าน Soft Power 
ขอเรียนว่า OKMD มีคอร์สอบรมของ Soft Power โดยส่งเสริมให้ศิลปินรุ่นใหม่ เข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์  
การน าวัตถุดิบทางวัฒนธรรมไปใช้วัตถุดิบต้องมีความระมัดวัง ในส่วนของอนุกรรมการหนังสือได้มีคณะท างาน
ด้านลิขสิทธิ์โดยเฉพาะ เพ่ือค านึงถึงเรื่องลิขสิทธิ์ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดรายการงบประมาณส าหรับโครงการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ 

(๒๒๗,๔๐๔,๔๐๐) โดยจ าแนกระหว่างกิจกรรมเดิมที่ท าต่อจากหรือเหมือนกับงบ ๒๕๖๘ และกิจกรรมใหม่ 
๒. สถิติเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ OKMD (เช่น ประเภท/จ านวน/จังหวัด/รูปแบบในการ

สนับสนุนงบประมาณ/งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุน/สถิติการใช้งาน - ผู้เข้าใช้บริการ) 
๓. แผนในการขยายจ านวนแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ OKMD (เช่น ประเภท/จ านวน/จังหวัด/

รูปแบบในการสนับสนุนงบประมาณ/งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุน/สถิติการใช้งาน-ผู้เข้าใช้บริการ)  
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอทราบรายชื่อพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๕๐ แห่ง และเหตุผลในการคัดเลือก 

๑๐ แห่ง ในปีที่ผ่านมา 
๒. ขอรายละเอียด TOR ของ โครงการ AI OKMD 
- นายชิตวัน  ชินอนุวัฒน์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ 

ด้านดนตรี จ านวน ๖๗ ล้านบาท ด้านหนังสือ จ านวน ๑๒ ล้านบาท ด้านแฟชั่น จ านวน ๗๗ ล้านบาท  
และด้านสุขภาพดี จ านวน ๖๙ ล้านบาท 

- นายเดชรัต  สุขก าเนิด กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการกระจายแหล่งเรียนรู้ TK Park สู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. ขอรายละเอียดตัวเลขที่เป็นตัวชี้วัดของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดต่างๆ (Gross Potential 

Product :GPP) 
 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  ๑,๑๔๔,๕๖๕,๕๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการในประเด็น 

ต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดที่มาของโครงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ ไทยสู่ ระดับนานาชาติ  

จ านวน ๒๓๘ ล้านบาท  
- ขอทราบว่าหน่วยงานได้มีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ก่อนและหลังวิกฤติ

โควิดหรือไม่ อย่างไร 
- ขอทราบว่าหน่วยงานวางยุทธศาสตร์การคัดเลือกพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในประเทศเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) อย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดแผนการใช้งบประมาณสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานเจ้าภาพจัดงาน 

World Pride 2030 จ านวน ๔๔ ล้านบาท 
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- เมื่อพิจารณารายละเอียดของงบประมาณมีการด าเนินการตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ ท าให้ 
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่มีการข้ามหน่วยงานกันของแต่ละหน่วยงานมีรายละเอียดที่คล้ายคลึงกัน  
ขอทราบว่าการด าเนินโครงการดังกล่าวที่อยู่ภายใต้ของหน่วยงานมีความซ้ าซ้อนกันหรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบว่าแนวคิด Festival Economy และความเชื่อมโยงกับกลุ่มนักเดินทางเชิ งธุรกิจหรือ 
การจัดประชุมได้อย่างไร ซ่ึงในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานมีวิธีการเชื่อมโยงตัวเลขผู้เข้าร่วม
และมูลค่าประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้นอย่างไรเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและน่าเชื่อถืออย่างไร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางอย่างไรในการวัดผลลัพธ์ของการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุม 
ทั้ง Reach Visibility และ Impression ให้เชื่อมโยงกับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น รวมถึงแผนในการจัดการ
ภารกิจที่อาจมีความซับซ้อนหรือทับซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน เช่น การท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อย่างไร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลในปีปัจจุบันกับปีก่อนหน้าเพ่ือให้เห็นภาพรวม 
ของการใช้งบประมาณและผลลัพธ์ที่ชัดเจนอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความส าเร็จในการประมูลสิทธิ์ในอดีต โดยเฉพาะจ านวนงานที่ได้รับ
สิทธิ์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เงิน จ านวน ๑๐ ล้านบาท ในส่วนนี้ หน่วยงานควรประเมินความคุ้มค่า
และวางแผนการสนับสนุนในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการวัดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมที่สามารถสะท้อนถึงมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจ และวิธีการใดในการประเมินที่เชื่อมโยงกับศักยภาพทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร 

- ขอทราบว่าศูนย์ข้อมูลไมซ์อินเทลลิเจนซ์ เซ็นเตอร์ มีตัวชี้วัดและเป้าหมายในการด าเนินงานอย่างไร
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมไมซ์ และสามารถวัดผลส าเร็จได้อย่างชัดเจนในเชิงปริมาณ  
และมูลค่าเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การสนับสนุนผู้ประกอบการในโครงการไมซ์อินโนเวชั่น มีแผนการติดตามผล
และตัวชี้วัดที่ชัดเจนอย่างไร เพ่ือให้มั่นใจว่าการลงทุนดังกล่าวจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับ  
ร้อยล้านบาทตามเป้าหมายที่ก าหนด 

- ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ MICE Index และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินมีอะไรบ้าง 
- ขอทราบว่าการจัดท า MICE Index มีผลกระทบหรือประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจต่อประเทศไทย

อย่างไร และสามารถน าไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริงหรือไม่ 
- การพัฒนา Line Official ส าหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม MICE มีเป้าหมายและผลลัพธ์ 

ที่ชัดเจน และสามารถวัดผลได้อย่างไร  รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมี  MICE Certification  
มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในแง่เศรษฐกิจอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดตัวชี้วัดโครงการเกี่ยวกับ ESG (Environmental Social and Governance) 
มีรายละเอียดและเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างไร  

- กรณีการจัดท าโครงการยกระดับเพ่ือแก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนั้น 
แตกต่างจากหน้าที่ปกติของหน่วยงานอย่างไร และเหตุใดจึงต้องใช้งบประมาณเพ่ิมเติมในส่วนนี้ 

- การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการปรับปรุงแพลตฟอร์ม
ต่าง ๆ เช่น ไมซ์เดต้า และการจัดตั้งศูนย์วิจัยอัจฉริยะนั้น มีเป็นจ านวนมาก ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ 
และมีศักยภาพในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล ขอทราบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณ
เหล่านี้สามารถตอบโจทย์เป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่ อย่างไร 

- โครงการศึกษา Formula 1 และ Formula E ที่ได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๗ ขอสอบถามว่า 
ได้พิจารณาพ้ืนที่ใดบ้างที่เหมาะสมส าหรับการแข่งขัน และหากได้มีการจัดงานจริงจะใช้งบลงทุนเป็น  
จ านวนเงินเท่าไหร่ และประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการจัดงานกิจกรรมไว้เท่าไหร่  
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- ประเด็น MotoGP ขอสอบถามว่าเห็นควรผลักดันให้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ และคุ้มค่าต่อการ
ลงทุนหรือไม่  

- โครงการขับเคลื่อนซอฟพาวเวอร์จากไทยสู่ระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๙ ขอสอบถามว่าโครงการนี้ 
ตั้งเป้ามูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเป็นมูลค่าเท่าไหร่ สามารถสร้างจ้างแรงงานได้กี่ต าแหน่ง  
และพ้ืนที่ด าเนินงาน อยากทราบว่ามีการในจังหวัดรองหรือไม่ และมีแนวทางกระจายโอกาสให้ประชาชน 
ที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่เคยรับโอกาสอย่างไร 

- ขอทราบปัญหาและอุปสรรคอุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทย อะไรที่เป็นอุปสรรคหากได้รับ 
การสนับสนุนส่งเสริมจะช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับประเทศ  

- ขอสอบถามว่างาน WorldPride ที่ก าลังด าเนินการจนถึงปี ๒๐๓๐ มีงบประมาณการจัดงานเท่าไหร่ 
และหากมีการจัดงานในปี ๒๐๓๐ จะกระตุ้นเศรษฐกิจเม็ดเงินจ านวนเท่าไหร่ 

- ขอสอบถามความคืบหน้าของโครงการ Formula 1 
- ขอสอบถามว่าได้หารือกับสนามบินเพื่ออ านวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว MICE หรือไม ่
- งบการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดนครราชสีมา ในปี ๒๕๗๒ ขอทราบว่า 

จะเป็นการจัดงานซ้ ากับที่จังหวัดอุดรธานีที่จะจัดในปีหน้านี้หรือไม่ 
- เรื่อง Soft Power ขอสอบถามว่าแม้จะมีการผลักดัน Soft Power แต่ยังมีปัญหาเรื่องอาชญากรรม

จะแก้ไขปัญหาส่วนนี้อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- เรื่องยุทธศาสตร์การคัดเลือกพ้ืนที่ MICE City ปัจจุบันมีการด าเนินการ MICE City อยู่ ๑๐ จังหวัด

ทั่วทุกภูมิภาค หลักเกณฑ์การคัดเลือกประกาศเป็น MICE City มีหลักเกณฑ์การเมืองในหลายด้าน เช่น 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและความร่วมมือกับทางภาครัฐและเอกชน โดยมีการพิจารณาและประเมินทุก ๓ ปี  

- เรื่อง WOLRD PRIDE ในปี ๒๕๖๗ ทางกลุ่ม Bangkok Pride ได้เสนอเป็นเจ้าภาพจัดงานในปี  
ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณเดือนละ ๑ ล้านคนต่อเดือน  
ส่วนสิ่งที่ต้องด าเนินการตอนนี้ คือการน าเสนอต่อคณะกรรมการ WOLRD PRIDE จึงต้องด าเนินการเพ่ือให้
เห็นว่ามีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ โดยเริ่มตั้งแต่ที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียม และกิจกรรม PRIDE ต่าง ๆ 
ทั่วประเทศ ส่วนเรื่องประชุมจะเสนอให้มีการประชุม InterPride ในจังหวัดภูเก็ตปีหน้า  

- ประเด็นเรื่องรายได้ของจากโครงการ MICE ทับซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน หรือไม่ อย่างไร ขอเรียนว่า 
นักท่องเที่ยวทั่วไปกับนักท่องเที่ยว MICE มีความแตกต่างกัน เป้าหมายของนักเดินทาง MICE เป้าหมายเพ่ือ
ประชุม มางานวิชาการ มางานแสดงสินค้า แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นท่องเที่ยวเช่น ดังนั้น ความซ้ าซ้อนคือเรื่อง
ของการใช้จ่าย ที่เรียกว่า Direct Spending เรื่องของการใช้จ่าย นักท่องเที่ยวของ MICE ในประเทศจะอยู่ที่ 
๓,๓๐๐ บาทต่อทริปต่อคน และนักท่องเที่ยวต่างประเทศจะอยู่ที่ ๖๐,๐๐๐ บาทต่อคน ขอเรียนว่า เป้าหมาย
ของ สสปน. มีภารกิจในการสร้างรายได้จากนักเดินทาง MICE ซึ่งในปี ๒๕๖๙ มีเป้าหมายอยู่ ๒๐๐,๑๐๐ ล้าน
บาท ทั้งนี้จะส่งรายละเอียดข้อมูลโครงการมาให้ 

- เรื่อง MICE Trend ขอเรียนว่า แนวโน้มของผู้ เดินทาง MICE ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ตระหนัก 
ด้านเทคโนโลยีและผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อม ในส่วนผู้ เดินทาง MICE มองว่าตนเป็น Creator  
เป็นนักเดินทางระยะสั้น เดินทางเพ่ือตอบโจทย์ทางธุรกิจ เดินทางแล้วเข้าถึงท้องถิ่นมากข้ึน  

- เรื่อง Soft Power คือ การน า Local Wisdom หรือสินทรัพย์ไทยที่มีอยู่มาพัฒนาให้มีความ
น่าสนใจ ในปี ๒๕๖๗ ได้งบประมาณจัดท า ๒ โครงการได้แก่ โครงการสนับสนุนเทศกาลเชิดชูซอฟพาวเวอร์
ไทย และโครงการ Up Skill และได้รับงบประมาณท าโครงการต่อเนื่องในปี ๒๕๖๘ และมีโครงการใหม่ 
มาอีกหนึ่งโครงการ ส่วนในปี ๒๕๖๙ จะเป็นการจัดท าสามโครงการที่ท าต่อเนื่องมา และโครงการไทยแลนด์
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เฟสติวัลส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของไทยเพ่ิมอีกหนึ่งโครงการ รายละเอียดโครงการ Soft Power  
จะน าส่งเป็นเอกสาร 

- เรื่อง Formula 1 ขอเรียนว่า TCEB ได้รับนโยบายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย และ TCEB ประสานงานร่วมกัน Formula 1 เป็นการด าเนินการในระหว่างปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ 
ส่วนสนามแข่งน่าจะอยู่ที่กรุงเทพ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอคณะรัฐมนตรีในเดือนนี้  
ส่วน Formula E ผู้จัดแจ้งว่าขอให้เรื่องการด าเนินการของ Formula 1 เรียบร้อยก่อน  

- เรื่องพืชสวนโลก ขอเรียนว่า เป็นการจัดงานในปี ๒๕๗๒ ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และ TCEB โดยน าเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ซึ่งจ านวนเงิน 
๙,๐๐๐,๐๐๐ บาทเป็นค่าเสนอตัวเพ่ือเป็นเจ้าภาพ โดยขนาดการจัดงานของนครราชสีมาจะมีขนาดใหญ่งาน  
ที่ใหญ่กว่าอุดรราชธานี 

- เรื่อง MotoGP ขอเรียนว่า จะท าข้อมูลน าเรียนคณะกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่ง  
- เรื่อง WorldPride ขอเรียนว่า อยู่ระหว่างท าการประเมินรายได้ที่จะเข้าสู่ ต่างประเทศ ในการ

น าเสนอปีหน้าเดือนเมษายน และตัดสินเดือนตุลาคม ซึ่งจะต้องท างานเสนอต่อคณะกรรมการ World Pride 
ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ และเคปทาวน์ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- เรื่ อ งผลคะนน  IPA ที่  TCEB ได้ รั บ  ๙ ๐ .๐ ๔  คะแนน  เป็ น ระดั บ ดี เด่ น  จึ งขอ เสนอถึ ง 

ส านักงบประมาณให้พิจารณางบประมาณจากผล IPA หากหน่วยงานได้รับคะแนนระดับดีเด่น ควรได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดรายการงบประมาณส าหรับโครงการขับเคลื่อน Soft Power ไทย สู่ระดับนานาชาติ 

(๒๓๘,๙๘๔,๒๐๐) โดยจ าแนกระหว่างกิจกรรมเดิมท่ีท าต่อจากหรือเหมือนกับงบ ๒๕๖๘ และกิจกรรมใหม่ 
๒. บทวิเคราะห์และสถิติที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์  MICE เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด  

(เช่น ขนาดของอุตสาหกรรม/แนวโน้มอุตสาหกรรม/โครงสร้างตลาดและรายชื่อประเทศผู้น าตลาด/ตาราง
เปรียบเทียบจ านวนผู้เข้าร่วม Event ที่จัดทุกๆปีตั้งแต่ก่อนโควิด/รูปแบบการจัดงานใหม่ ๆ/เทคโนโลยีใหม่ ๆ)  

๓. การกระจายตัวของงบประมาณในการสนับสนุน MICE จ าแนกรายจังหวัด (เช่น การกระจายตัว
ของงบ "โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ" (๖๗ ล้านบาท) และโครงการอื่นๆ) 

๔. รายละเอียดรายการงบประมาณส าหรับโครงการ "การสนับสนุนการยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ  
การจัดงาน World Pride" รวมถึงบทวิเคราะห์คู่แข่ง 

- นายชิตวัน  ชินอนุวัฒน์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดซอฟต์พาวเวอร์ที่เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาล 
(Festival) จ านวน ๑๙๗ ล้านบาท และจ านวน ๑.๒ ล้านบาท 

- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดอัตราการขยายตัวที่กล่าวถึงในรายงานนี้มีการค านวณหรือจ าลองสถานการณ์ และ

มีปัจจัยใดที่น ามาพิจารณาในการประเมินมูลค่า ๔ ล้านบาท 
๒. ขอรายละเอียดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการระบบบัญชีธรรมาภิบาลที่ใช้งบประมาณ 

จ านวน ๗ ล้านบาท หน่วยงานมีเป้าหมายและผลที่คาดหวังไว้อย่างไร 
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- นายอัศวิน  สุทธิวิเชียรโชติ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ข้อมูลตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการจัดงาน ความคุ้มค่าในแต่ละงาน ข้อมูลสัดส่วน

งบประมาณโดยเฉลี่ยของการประชาสัมพันธ์ในแต่ละงาน  
๒. รายละเอียดงบงบการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดนครราชสีมา ในปี ๒๕๗๒  
- นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสอง 
๑. รายละเอียดความคืบหน้าโครงการศึกษา Formula 1 และ Formula E ที่ได้รับงบประมาณปี 

๒๕๖๗ และข้อมูลการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการจัดงาน  
๒. รายละเอียดโครงการ MotoGP และรายละเอียดการประเมินความคุ้มค่าต่อการลงทุน  
๓. รายละเอียดโครงการขับเคลื่อนซอฟพาวเวอร์จากไทยสู่ระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๙ (มูลค่าทาง

เศรษฐกจิ การจ้างแรงงาน และพ้ืนที่ด าเนินงาน)  
๔. รายละเอียดปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทย และอุปสรรคที่หากได้รับ

การสนับสนุนส่งเสริมจะช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับประเทศ  
- นายนิกร  โสมกลาง เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๑. รายละเอียดงบประมาณของโครงการWorld Pride ที่ก าลังด าเนินการจนถึงปี ๒๐๓๐ 
๒. รายละเอียดโครงการ Formula 1 และ Formula E 

 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์   ๕๖๖,๔๑๒,๕๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- เมื่อพิจารณารายละเอียดของงบประมาณมีการด าเนินการตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ ท าให้ 

การด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่มีการข้ามหน่วยงานกันของแต่ละหน่วยงานมีรายละเอียดที่คล้ายคลึงกัน  
ขอทราบว่าการด าเนินโครงการดังกล่าวที่อยู่ภายใต้ของหน่วยงานมีความซ้ าซ้อนกันหรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการพัฒนาหนังสือในปี ๒๕๖๙ มีงบประมาณอยู่ตรงส่วนไหน อย่างไร และในส่วน
งบประมาณที่มีจ ากัดท าไมถึงเลือกให้งบประมาณไปกับ Seft Public ให้กลายผู้ประกอบการหนังสือ 
เต็มรูปแบบ รวมถึงโครงการระบบนิเวศน์หนังสือและย่านถนนหนังสือจะมีส่วนช่วยเติมวงการหนังสืออย่างไร  

- เรื่องการกระจายแหล่งเรียนรู้ไปยังส่วนภูมิภาคนอกจากเขตกรุงเทพและปริมณฑล ขอสอบถามว่า 
วงเงินที่จะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๑,๒๐๐ ล้านบาท สามารถจะแยกแยะให้เห็นความแตกต่างส าหรับ
จังหวัดที่รับเงินทุนเพ่ิมหรือไม่ หรือถือว่าเป็น Gross Potential Product หรือไม่  

- งบโครงสร้างศูนย์ TCDC ในภูมิภาค จ านวน ๑๐ ศูนย์ ในปี ๒๕๖๘ อยากสอบถามคืบหน้าโครงการ
และบัญชีงบในปี ๒๕๖๙ ว่ามีแผนด าเนินการอย่างไร เรื่อง Soft Power ขอสอบถามว่าแม้จะมีการผลักดัน 
Soft Power แต่ยังมีปัญหาเรื่องอาชญากรรมจะแก้ไขปัญหาส่วนนี้อย่างไร 

- ขอสอบถามถึงแนวคิดเรื่องการตั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจของโครงการ Bangkok Design Week 
๒๐๒๕ Chiangmai Design Week อีสานสร้างสรรค์ และเทศกาลออกแบบปักษ์ใต้ (Pakk Taii Design 
Week ๒๐๒๓) 

- ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงาน Bangkok Design Week 2025 สามารถสร้างมูลค่า
พัฒนาเศรษฐกิจ ๑,๙๐๐ ล้านบาท และการจัดงาน Chiangmai Design Week 2025 สามารถสร้างมูลค่า
พัฒนาเศรษฐกิจ ๓๐๙ ล้านบาท พิจารณาจากหลักเกณฑ์ใด 



สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้ คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไป
ใช

้ ห
าก

เกิด
คว

าม
เสีย

หา
ยใด

 ๆ 
ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง

๑๒ 
 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- เรื่องโครงการ Soft Power ขอเรียนว่า โครงการ Soft Power เป็นการเสนอโดยเอกชนทั้งหมด 

ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับบริบททางธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้ งนี้  CEA ได้ดูแลทั้ งหมดที่ เป็นโครงการ  
Soft Power โดยร่วมกับหน่วยงานอ่ืน โดยโครงการทั้งหมดจะผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
ซอฟพาวเวอร์ 

- เรื่องการจัดตั้ง THACCA และบทบาทของ CEA ขอเรียนว่า ตามร่างพรบ. THACCA อยู่ระหว่าง
เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ผ่านสถานะของ CEA จะกลายเป็น THACCA 

- เรื่องการบูรณการซอฟพาวเวอร์ระหว่างหน่วยงาน ขอเรียนว่า จะมีหน่วยงานที่เป็นต้นน้ า กลางน้ า 
ปลายน้ าเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน  

- งบประมาณของ THACCA ขอเรียนว่า เมื่อ CEA จะกลายเป็น THACCA จะแบ่งงบเป็น ๒ ส่วน คือ 
งบบริหารภารกิจหลักของส านักงานและงบแผนบูรณาการ โดยมี THACCA เป็นผู้ดูแลแผนงาน 

- เรื่องการผลักดันด้านหนังสือ ขอเรียนว่า งบประมาณที่ตั้งไว้ได้ด าเนินเกี่ยวกับส่งเสริมการอ่าน  
การเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยร่วมงานกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆ กระจายความรู้ไปทั่วประเทศ 
และได้ร่วมมือกับคณะอนุกรรมการด้านหนังสือ เป็นการพัฒนาย่านหนังสือ เพ่ือให้ผู้ประกอบการด้านหนังสือ
มาเปิดร้านค้าในย่านนั้น ๆ 

- เรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๑,๒๐๐ ล้านบาท ขอเรียนว่า ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงเวลา
ที่จัดการนิทรรศการ โดยให้เอกชนเป็นผู้จัด  

- เรื่องการเก็บตัวเลข มูลค่า GPP (Gross Potential Product) ในแต่ละจังหวัด ขอเรียนว่า 
อยู่ในระหว่างด าเนินงาน น่าจะแล้วเสร็จตามเป้าหมายในเบื้องต้นภายในงบประมาณปีนี้ 

- เรื่องความคืบหน้าโครงการ TCDC ในปี ๒๕๖๘ ได้งบปรับปรุงสถานที่ทั้งหมด ๑๐ แห่ง ขั้นตอนอยู่
ระหว่างการปรับปรุงสถานที่ น่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณปี ๒๕๖๙ จะเป็นการของบประมาณเพ่ือปรับ
ความคืบหน้าของแผน 

- Bangkok Design Week ๒๐๒๕ Chiangmai Design Week ที่จัดไปแล้ว มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ที่ได้จัดท าโดยเอกชน ค านวณจากผลกระทบจากคนเข้าร่วมงาน ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานในเดือน
พฤษภาคม ส่วนโครงการอีสานสร้างสรรค์และเทศกาลออกแบบปักษ์ใต้ (Pakk Taii Design Week ๒๐๒๓ 
ขอเรียนว่า ตัวเลขที่ตั้งได้เชื่อมโยงกับงบประมาณที่ตั้งมา แต่ได้มูลค่าเศรษฐกิจที่สูงมากเนื่องจากได้รับ 
ความร่วมมือกับภาคเอกชน เพราะมีคนอยากร่วมงานมากข้ึน จึงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ 

- กรณี การจัดงานเชียงใหม่ ด าเนินการบูรณการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดขึ้นจาก  
การจ้าง Third Party สามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ คนที่เข้ามาร่วมในงานเทศกาลในช่วงเวลานั้น 
การเดินทางมาเข้าร่วมการใช้จ่ายในช่วงงานเทศกาล รวมไปถึ งกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องการท า Business 
Matching ซึ่งก็เป็นตัวแปรส าคัญ ที่ท าให้เกิดผลกระทบทั้งในมิติของการซื้อขายในช่วงนั้น แล้วก็ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลังจากเทศกาลมีโอกาสการซื้อขายสินค้าหรือบริการมากขึ้น ส าหรับการตั้งเทศกาล
ขอนแก่น Creative Festival และภาคใต้ Design Weight สามารถท าตัวมูลค่าเศรษฐกิจได้ค่อนข้างสูงมาก 
ส าหรับเทศกาลพันธมิตรจากเอกชนต้องการเข้าร่วมงาน 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดรายการงบประมาณส าหรับโครงการ Thailand as a Brand (๙๐,๗๗๓,๐๐๐)  

โดยจ าแนกระหว่างกิจกรรมเดิมท่ีท าต่อจากหรือเหมือนกับงบ ๒๕๖๘ vs. กิจกรรมใหม่ 
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๒. รายละเอียดรายการงบประมาณส าหรับโครงการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือเพ่ิม  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๘,๕๙๓,๕๐๐) โดยจ าแนกระหว่างกิจกรรมเดิมที่ท าต่อจากหรือเหมือนกับ
งบ ๒๕๖๘ และกิจกรรมใหม่ 

๓. รายละเอียดโครงการ – กิจกรรม - หลักสูตรทั้งหมดเกี่ยวกับการยกระดับทักษะ หรือ Reskill 
Upskill (เช่น วัตถุประสงค์/จ านวนและประเภทผู้เรียน/หลักสูตร/รูปแบบการเรียนการสอน/ประเภทผู้สอน/
ผลลัพธท์ี่คาดหวัง/ตัวชี้วัดความส าเร็จ) 

๔. สถิติเกี่ยวกับ CEA Online Academy (เช่น จ านวน-รายชื่อหลักสูตรหรือคลิปการสอน/จ านวน
ผู้ใช้งาน – ผู้เรียน - ผู้ชมคลิป/งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาและด าเนินการย้อนหลัง ๕ ปี/งบประมาณ 
๒๕๖๙ ที่เก่ียวข้อง) 

๕. รายละเอียดและสถิติเกี่ยวกับ TCDC ๑๐ แห่ง ที่ เปิดให้บริการแล้ว (เช่น จังหวัด/รูปแบบ 
ในการสนับสนุนงบประมาณ/งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุน/สถิติการใช้งาน - ผู้เข้าใช้บริการ) 

๖. รายละเอียดและสถิติ เกี่ยวกับ TCDC ๑๐ แห่ ง ที่ เตรียมขยาย (เช่น  จั งหวัด/รูปแบบ 
ในการสนับสนุนงบประมาณ/งบประมาณที่ต้องใช้ในการสนับสนุน)" 

- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอรายละเอียดโครงการไทยแลนด์ แอตแลนด์ จ านวน ๙๐.๗๗ 
ล้านบาท  

- นางสาวชุติมา  คชพันธ์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. รายละเอียดแผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ เข้มแข็ง  

แข่งขันได้  
๒. รายละเอียดโครงการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

งบ ๓๕ ล้านบาท ในการจัดแสดงผลงานและเทศกาลต่อยอดการตลาดเจรจากับคู่ธุรกิจ  
๓. รายละเอียดกิจกรรมปักหมุดธุรกิจสร้างสรรค์ให้ไทยสู่ตลาดเป้าหมาย กิจกรรมเพ่ิมสมรรถนะธุรกิจ

สร้างสรรค์ งบประมาณโครงการละ ๕๐ ล้าน  
๔. รายละเอียดโครงการ Thailand as Brand  
๕. แผนงานยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
- นายอัศวิน  สุทธิวิเชียรโชติ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดข้อมูลศูนย์ของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ (CEA) ทุกศูนย์ของ CEA งบประมาณการก่อสร้าง งบประมาณในแต่ละปีที่ ใช้ด าเนินงาน 
ในแต่ละแห่ง จ านวนผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมแต่ละแห่งต่อปี  

- นายเดชรัต  สุขก าเนิด กรรมาธิการ ขอรายละเอียดมูลค่า GPP (Gross Potential Product)  
จากการกระจายแหล่งเรียนรู้ไปยังส่วนภูมิภาค วงเงินที่จะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๑,๒๐๐ ล้านบาท  

- นายนิกร  โสมกลาง เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ขอรายละเอียดความคืบหน้าโครงการ
สร้างศูนย์ TCDC ในภูมิภาค จ านวน ๑๐ ศูนย์ ในปี ๒๕๖๘ บัญชีงบในปี ๒๕๖๙ 

 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ส าหรับกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๕๖๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส าหรับกองทุน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
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ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- อัพ เดทข้อมูล เกี่ ยวกับ โครงการสนับสนุนผู้ ป ระกอบการ (BDS) โดย เฉพาะในส่ วนที่ มี 

การเปลี่ยนแปลงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ถึงปัจจุบัน รวมถึงสถานะของโครงการว่าอยู่ในขั้นตอนใด  
และมีความพร้อมส าหรับการด าเนินการ Production แล้วหรือไม่  

- ขอทราบความคืบหน้าในเรื่อง Matching Fund ที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี  ๒๕๖๗  
มีความแตกต่างจากกรณีที่รัฐบาลน างบประมาณไปสนับสนุนให้กับธนาคาร SME ธนาคารออมสิน อย่างไร 

- ในแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในการส่งเสริม SME ที่ส าคัญของ สสว.  
ขอทราบรายละเอียดในแต่ละโครงการว่ามีอะไรบ้าง และได้ประโยชน์หรือผลสัมฤทธิ์ต่อระบบเศรษฐกิจ
อย่างไร และจะเป็นการสนับสนุน SME อย่างไร  

- ขอทราบความแตกต่างระหว่างการบริการ Onsite SME กับการบริการ Online SME ทั้งสอง
โครงการมี ESME ได้ประโยชน์จากบริการไปเท่าไหร่ ขอให้ส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- โครงการ Matching Fund งบในปี ๒๕๖๘ ซี่งยังไม่ได้เริ่มเบิกจ่าย ขอสอบถามว่า ระเบียบข้อใด 
ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ห้ามไม่ให้ธนาคารออมสินปล่อยกู้แทนได้ และได้เปลี่ยนจากการร่วมทุนเป็นการปล่อย
สินเชื่อเมื่อไหร่ และขอหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อ  

- เรื่องบริษัทอุตสาหกรรมการบิน ปัจจุบันได้มีสถานะเป็น SME แล้ว ขอสอบถามว่ามี Exit Plan  
แล้วหรือไม ่

- ขอทราบแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบกิจการร้านค้าขนาดเล็กหรือร้านขายสินค้าท้องถิ่น อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- เรื่องโครงการ BDS (Business Development Service) ขอเรียนว่า เป็นการให้บริการส่งเสริม

ผู้ประกอบการเรื่อง Co-payment มีบริการกว่า ๙๐๐ กว่าบริการ จ านวน ๖ หมวดธุรกิจ ในปี ๒๕๖๘  
ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งสิ้น ๓๖๙ ราย  

- โครงการ SME D Bank ขอเรียนว่า ท าหน้าที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยท าหน้าที่
เป็นตัวกลางส่งเงินให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุกได้ง่ายมากขึ้น  

- เรื่อง VRT (Vat Refund for Tourist) ขอเรียนว่า เป็นสร้างรายได้กระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ซื้อสินค้า SME ซึ่ง สสว. ได้ร่วมมือกับกรมสรรพากรอ านวยความสะดวกในการขอคืน Vat Refund  
สร้างมูลค่า ๙,๐๐๐ ล้านบาท ท าให้ SME ได้รับคืนภาษีเร็วขึ้น รายละเอียดผลการศึกษาจะน าส่งมาให้ 

- เรื่อง Big Data ขอเรียนว่า สสว. ได้จัดท าฐานข้อมูลส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก าหนด สสว. ต้องจัดท ารายงาน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มาใช้ในการจัดท านโยบายและแผนส่งเสริม SME โดยมีแหล่งข้อมูลมาจาก
ส่วนราชการ ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานประกันสังคม  
กรมศุลกากร และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีข้อมูลจดทะเบียน การจ้างงานเป็นต้น ช่องทางมีการเผยแพร่
ข้อมูลจ านวน ๔ ช่องทาง โดยจะต้องจัดข้อมูลทุกปี  

- เรื่องบริษัทร่วมทุนหรือบริษัทลูกของ สสว. ขอเรียนว่า บริษัทที่ท่านคณะกรรมาธิการสอบถามเป็น
บริษัทลูกที่ปิดไปแล้ว ประมาณ ๑๐ ปี ปัจจุบัน สสว. จะมีบริษัทร่วมอยู่ ๒ บริษัท คือบริษัท Central Lab 
และบริษัทอุตสาหกรรมการบิน 

- แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ด าเนินการผ่านโครงการ เอสเอ็มอีไอดี  
ที่สามารถลงทะเบียนกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เท่ากับได้ด าเนินการลงทะเบียน 
๒๕ หน่วยงานเป็นเลขไอดีของเลขจดทะเบียนการค้าหรือเลขบัตรประชาชนสิทธิประโยชน์หลายอย่าง  
อันนี้เป็นโครงการที่เป็น flagship แล้วก็โครงการที่ ๒ คือ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านบีดีเอส หรือ 
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Business Development Service เป็นโคเพย์เมนต์ให้กับผู้ประกอบการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการในหลาย
หลายด้านของธุรกิจ และได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ให้บริการผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ครบวงจร Sme 
One Stop Service Center OSSC ประจ าที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด 

- ด าเนินการพัฒนาระบบให้บริการ E-Service และส่งเสริมสิทธิประโยชน์ให้กับ (SME) เช่น  
เรื่องแต้มต่อในการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ปัจจุบันผู้ประกอบการรายย่อย (SME)  
ขึ้นทะเบียนแล้วจ านวน ๑๐๒,๐๗๙ ราย ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๙ 
รูปแบบออนไซต ์จ านวน ๔๒,๐๐๐ ราย และรูปแบบออนไลน์ จ านวน ๖๐,๐๐๐ ราย รวม ๑๐๒,๐๐๐ ราย  

- ด าเนินการเปลี่ยนนโยบายต่าง ๆ เป็นรูปแบบให้กู้ยืมเงินให้กับผู้ประกอบการ ผ่านธนาคารของรัฐ
ยกเงินธนาคารออมสิน ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย แบ่งเป็นแนวทางก ารช่วยเหลือ  
๓ ประเภท ดังนี้ ๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนธุรกิจ Transformation Fund Fund ๒. เพ่ือการลงทุนต่อยอดทางธุรกิจ 
Enhancement fund และ ๓. ลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ด าเนินการคงไว้นโยบาย 
ดอกเบี้ย ร้อยละ ๑ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน เป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (SME) 
ให้มีเติบโตในอนาคต  

- ด าเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับการบิน เช่น การจ าหน่าย
อะไหล่ และเครื่องมือในการซ่อมแซมเครื่องบิน ส่งเสริมจะต้องด าเนินการจัดหาอะไหล่จากผู้ประกอบการ
ภายในประเทศก่อนหากไม่มีจึงสามารถสั่งซื้อจากต่างประเทศ  

- ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่ เป็นปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ  
ของผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ด าเนินการสนับสนุนระบบช าระเงิน Co-Payment ให้กับร้านค้าขนาดเล็ก 
ได้รับสิทธิประโยชน์ในการถึงตลาดออนไลน์ และได้รับแต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร้อยละ ๑๐ ถึง  
ร้อยละ ๑๕ ท าให้เอสเอ็มอีเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐  
ของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งปี 

- ขอความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และร้านสะดวกซื้อในการวางจ าหน่ายสินค้าของ
ผู้ประกอบการรายย่อย (SME) เพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ส านักงบประมาณควรพิจารณาในกรณีที่รัฐจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนเพ่ือปล่อยสินเชื่อ  

อาจส่งผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจน้อยกว่าการส่งงบประมาณตรงไปยังหน่วยงานของรัฐ เนื่องจาก ธนาคารของรัฐ
สามารถปล่อยสินเชื่อได้เป็นจ านวนที่สูงกว่ากองทุนที่เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ  
จึงมีความแตกต่างกัน 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ (BDS) ทั้งหมดมีรายการอะไรบ้าง ย้อนหลังตั้งแต่

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ รวมถึงข้อมูลที่ SME มาสมทบเพ่ิมเป็นจ านวนเท่าไร และเป็นการบริการ
ประเภทอะไร 

๒. ขอรายละเอียดความคืบหน้าของผลการศึกษา เรื่อง VAT Refund for Tourists  
- นายธีระชัย  แสนแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบเจ็ด ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. แผนการด าเนินงานการส่งเสริม SME ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ส าคัญของส านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (รายละเอียดในแต่ละโครงการ ประโยชน์หรือผลสัมฤทธิ์ต่อระบบ
เศรษฐกิจ แนวทางการสนับสนุน SME) 
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๒. รายละเอียดการบริการ Onsite SME กับการบริการ Online SME และประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การบริการ ESME) 

- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอรายละเอียดหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อของโครงการ 
Matching Fund 

 
กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ๖,๙๑๙,๓๙๒,๘๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรในประเด็น 

ต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบรายละเอียดโครงการป้องกันและปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้  

วงเงินงบประมาณ ๓๒๑ ล้านบาท และรายละเอียดของระบบข่าวกรอง วิธีการใช้งาน และตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
ระบบข่าวกรอง รวมถึงประโยชน์ในการพัฒนาระบบข่าวกรอง อย่างไร ได้เปรียบเทียบระบบข่าวกรอง  
ในต่างประเทศ หรือไม ่

- แนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคง เช่น สภาความมั่นคง
แห่งชาติ ส านักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หากมีความเชื่อมโยงกันแล้ว สามารถ
ลดงบประมาณในส่วนนี้ได้หรือไม่ 

- แนวทางการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานที่มีภารกิจ
ประจ า อย่างไร  

- การอ านวยการก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วงเงิน  
๑๕ ล้านบาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แต่ในปี ๒๕๖๙ ไม่พบแผนงานดังกล่าวขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

- ขอทราบรายละเอียดรายการซ่อมแซมอาวุธยุทโธปกรณ์ วงเงิน ๖๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๙ อย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายอ่ืน ๓,๔๑๒,๐๕๙,๖๐๐ ล้านบาท และงบแสดงผลการ

ด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในงบประมาณปี  ๒๕๖๗ อย่างไร   
- ขอทราบว่าในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ชายแดนใต้ แบ่งเขตความรับผิดชอบระหว่าง

หน่วยงานอย่างไร ข้อมูลข่าว ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็นอย่างไรและเนื่องจากปัญหา 
ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญ ขอสอบถามว่าผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรคในการบูรณาการเป็นอย่างไร 

- ในประเด็นเรื่องความมั่นคงภายใน เพ่ือป้องกันความขัดแย้งสร้างความปรองดองขอทราบว่า
หน่วยงานสร้างผลงานรูปธรรมอย่างไร และให้ชี้แจงกรณีมีการใช้งบประมาณในเชิงสัญลักษณ์มากเกินไป 

- กรณีการก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณในโครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง  
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ตัวชี้วัดจ านวนชุมชนต่างวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพ่ิมขึ้นในปี ๒๕๖๘ 
จ านวน ๕๐ ชุมชน โครงการแสวงหาทางออกขัดแย้งสันติ แสดงความคิดเห็นว่าหากมีการก าหนดตัวชี้วัด 
เชิงคุณภาพท าให้การประเมินประสิทธิใช้งบประมาณดียิ่งขึ้น  

- โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานวีดีทัศน์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่าน ๒๘ ล้านบาทขอทราบว่า
เป็นโครงการตั้งเป็นงบประมาณใหม่หรือเป็นโครงการต่อเนื่อง 

- ขอทราบรายละเอียดงบซ่อมยุทโธปกรณ์ ๖๐ ล้านบาท และงบประมาณสนับสนุนเครือข่าย  
๓๓๔ ล้านบาท 
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- กรณีก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดท ากลุ่มโครงการที่มีความส าคัญ ๕ ล าดับ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับของแต่ละโครงการ โครงการ
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้งบประมาณ  
๖๘๕ ล้านบาท และโครงการการก าลังพลและการด าเนินงาน ๓,๔๑๒ ล้านบาท ผลคาดว่าได้รับ ก าลังพล 
ทุกนายได้รับค่าตอบแทนครบทุกนายที่บรรจุในโครงสร้างการจัดและอัตราก าลังของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในแต่ละเดือน
ครบทุกนาย แสดงความคิดเห็นว่าควรใช้เป็นงบด าเนินการจะถูกต้องกว่า และขอทราบว่ามีวิธีวัดผลอย่างไร  

- ขอทราบว่าในการด าเนินการเรื่องคอลเซนเตอร์ที่ มีการปรับลดงบประมาณ หน่วยงานจะน า
งบประมาณจากส่วนใดมาบริหารจัดการ 

- เมื่อหน่วยงานมีแผนงานหรือการใช้จ่ายงบประมาณในการหาข่าวกรอง ขอทราบแนวทางการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

- การที่ปรับแผนงานที่เดิมอยู่ในแผนงานบูรณาการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเป็นแผนงาน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายใน สอบถามว่าสาเหตุในการปรับแผนงานดังกล่าวคืออะไร และมีประโยชน์ 
ในการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- การพัฒนาระบบข่าวกรองจังหวัดชายแดนภาคใต้ การปฏิบัติด้านการข่าวมีการแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ

ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของหน่วยงาน แบ่งกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการด าเนินการข่าวกรองเชิงรุก 
ซึ่งมีการแบ่งแต่ละพ้ืนที่ การก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ การป้องกันการรั่วไหล การอบรม
เจ้าหน้าที่ ลดภารกิจที่มีความซ้ าซ้อน เป็นศูนย์กลางด าเนินการด้านการข่าวการก าหนดทิศทางวางแผน  
แบ่งมอบให้กับทุกหน่วยงานเพ่ิมประสิทธิภาพงานข่าว แบ่งมอบกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ด้านการข่าว
โดยประชุมกันในทุกรอบเดือน รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเชิงยุทธศาสตร์ มีการถ่ายทอดความรู้ด้าน  
การข่าว ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องและบทบาทส าคัญในการสืบสวนสอบสวนบุคคลต้องสงสัยรวมถึ งการรวบรวม
พยานหลักฐาน หน่วยงานท าหน้าที่เป็นกลไกกลางประสานข้อมูลข่าวกรองระหว่างหน่วยงานทหารและต ารวจ
เพ่ือสร้างความปลอดภัย เสถียรภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  

- ประเด็นเรื่องคอลเซนเตอร์ ๑๓๗๔ ยังคงมีการใช้งานแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณด าเนินการ โดยเป็น
ช่องทางในการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ใช้แก้ไขปัญหาความมั่นคงได้ โดยใช้เจ้าหน้าที่ประจ าของหน่วยงาน
ด าเนินการ 

- ในเรื่องงบก าลังพล ๓,๔๐๐ ล้านบาท ชี้แจงว่าหน่วยงานไม่มีก าลังพลประจ า ก าลังพลมีค่าตอบแทน
ให้โดยท างานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ได้รับงบประมาณจากส่วนงบลงทุนและงบอ านวยการบริหาร 

- โครงการเพชรในตมด าเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
พ.ศ. ๒๕๕๑  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงมีการจัดตั้งโดยน านักเรียนมัธยมปลาย  
เข้ามาศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ความรู้ความเข้าใจกับชุมชนในพ้ืนที่การป้องกั นแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงในพ้ืนที่ ในส่วนงบประมาณ ๒๕ ล้านบาทจะใช้ในการผลิตครู ๑๖๑ คน และงบขับเคลื่อน  
๓ ล้านบาท สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชน แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 

- ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่น PM ๒.๕  จะเป็นการบูรณาการร่วมกัน และการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเป็นหน่วยบูรณาการในทุกภารกิจ หน่วยงานไม่ได้ด าเนินการปฏิบัติเองโดยตรงเพ่ือแก้ปัญหา  
และในประเด็นการแก้ไขพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เขื่อนป้องกันตลิ่งในการสร้างเขื่อนดินตลิ่งริมแม่น้ า  
สุไหงโก-ลกเป็นงบประมาณผูกพันต่อเนื่อง ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและเป็นการท ารั้ วชายแดน ซึ่งความ
คืบหน้าเร็วกว่าแผนปกติ ท าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น และท าให้มีระบบรักษาความปลอดภัย 
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- งบประมาณการซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ ๖๐ ล้านบาท มีการซ่อมแบบระบุรายการ การซ่อมแต่ละด้าน
เป็นเงินเท่าใดและการซ่อมแบบก าหนดลิ้นส่วนอะไหล่และค่าแรงแบบคงที่แต่ไม่ก าหนดปริมาณ โดยซ่อม
ตามที่รายการที่ช ารุด  ทั้งนี้  รายการที่ซ่อม ๖ รายการเป็นระบบ CCTV  ๘ รายการซ่อมยานพาหนะ 
 ๒ รายการจะเป็นการซ่อมโดรนและระบบกล้อง  

- ประเด็นการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชี้แจงว่า 
เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเห็นร่วมกันว่า 
ก าหนดให้โครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีลักษณะ 
การด าเนินการตามอ านาจอยู่แล้ว ให้บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ โดยจะเห็นได้จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
มีแผนบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน ๔๘ หน่วยงาน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลดลงเหลือ 
๒๒ หน่วยงาน ซึ่งหากหน่วยงานใดมีความพร้อมในการใช้งบประมาณยุทธศาสตร์ ให้ใช้งบประมาณของแผน
ยุทธศาสตร์  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ควรด าเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจ

หน้าที่ เพ่ือไม่ให้การด าเนินงานเกิดความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานที่มีภารกิจด าเนินการอยู่แล้ว เช่น การแก้ไข
ปัญหาคนหลบหนีเข้าเมือง และกลุ่มแรงงานต่างด้าว เป็นการร่วมกับกระทรวงแรงงาน และงานป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย ภารกิจอยู่ในกระทรวงมหาดไทย เรื่องของความมั่นคงภารกิจอยู่ในกระทรวงกลาโหม 
ด้านสิ่งแวดล้อมภารกิจอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

- หน่วยงานควรก าหนดรายละเอียดในการด าเนินงานหลายโครงการให้เป็นรูปธรรมชัดเจน  
และในแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงไม่ควรด าเนินงานซ้ า ซ้อน 
กับภารกิจของหน่วยงานอ่ืน เช่น งบประมาณด้านการซ่อมแซมหรือใช้อาวุธ ทั้งนี้  หน่วยงานจึงควรมี  
จุดเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

- หน่วยควรระงับการด าเนินการเรื่องสายด่วน เนื่องจากมีจ านวนมากเกินไปซ้ าซ้อนในหลาย
หน่วยงานแต่ไม่สามารถใช้ได้ผลจริงในการแจ้งเหตุด่วน โดยควรให้หน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงด าเนินการ 
จะเหมาะสมกว่า 

- หน่วยงานควรน างบประมาณด้านยาเสพติดมาเชื่อมโยงกับการหาข่าวกรอง เพื่อหาข้อมูลสาเหตุของ
ปัญหายาเสพติด และเชื่อมโยงบุคคลที่ใช้อ านาจรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันเป็นที่มาของปัญหายาเสพติด
ในชุมชน  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบแปด ขอรายละเอียดโครงการ 

ที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมทุกโครงการที่มีการลงพ้ืนที่ของหน่วยงานและขอรายละเอียดของภาพรวมงบประมาณ
ทั้งหมดที่ด าเนินการ และขอให้ส่งเอกสารภาพถ่ายการด าเนินโครงการอ่ืนๆของหน่วยงานที่มีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นและผลการด าเนินการในปี ๒๕๖๘ 

- นายทวิวงศ์  โตทวิวงศ์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดการใช้งบประมาณด้านยาเสพติดเชื่อมโยงกับการหาข่าวกรองเพ่ือหาข้อมูลสาเหตุของ

ปัญหายาเสพติด และเชื่อมโยงบุคคลที่ใช้อ านาจรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
๒. ขอรายละเอียดโครงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทหารกองประจ าการแบบสมัครใจ ด้วยการสร้าง

แรงจูงใจให้มีผู้สมัครใจมากข้ึน ตามเอกสารประกอบการชี้แจงของหน่วยงาน หน้า ๔ - ๑๔ ข้อ ๖.๒ 
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- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดค่าใช้จ่ายฝึกอบรม จ านวน ๑๘๖,๘๖๓,๒๑๓.๓๙ บาท ค่าใช้จ่ายเดินทาง จ านวน 

๙๘,๕๔๘,๒๕๕.๐๙ บาท และค่าประชาสัมพันธ์ จ านวน ๖๑,๘๔๘,๐๙๑ บาท (เอกสารประกอบการชี้แจง 
หมายเหตุ ๑๙ ค่าใช้สอย) 

๒. รายละเอียดแผนงานยุทธศาสตร์การรักษาความสงบภายในประเทศ จ านวน ๓๒ ล้านบาท  
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ โดยน้อมน าหลักการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. รายละเอียดโครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ จ านวน  
๑๕๔ ล้านบาท  

๔. รายละเอียดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน  
๕ ล้านบาท 

๕. รายละเอียดค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการและสิ่งปลูกสร้างประกอบ จ านวน ๓๑ ล้านบาท 
๖. รายละเอียดการก ากับติดตามประเมินผลโดย กอ.รมน. ภายใต้แผนบริหารจัดการขับเคลื่อน

แผนงานต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน จ านวน ๕๔ ล้านบาท 
๗. รายละเอียดการพัฒนาระบบข่าวกรอง จ านวน ๓๒๑ ล้านบาท และการแสวงหาทางออกจาก

ความขัดแย้งโดยสันติวิธี จ านวน ๙ ล้านบาท 

 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ    ๙๔๒,๒๔๗,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบแนวทางการบริหารงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายบุคคลากรเพ่ิมสูงขึ้นในปีงบประมาณ 

๒๕๖๙ มาจากสาเหตุใด 
 - ขอทราบหลักเกณฑ์การก าหนดตัวชี้วัด การวัดระดับความส าเร็จที่ระดับที่ ๕ การประเมินผลตาม

แผนงานยุทธศาสตร์ และแนวทางการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือความท้าทายในอนาคตอย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดโครงการในการศึกษาแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ าในเขตลุ่มแม่น้ าต่าง ๆ 

ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบประมาณแบบผูกพัน อย่างไร  
- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหาการประกวดราคา อย่างไร  
- ขอทราบแผนบูรณาการ จ านวน ๒ โครงการ ที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง สทนช. กับ Gistda 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) วงเงินโครงการแรกจ านวน  
๒ ล้านบาท และวงเงินโครงการที่ ๒ จ านวน ๖ แสนบาท ก่อนหน้านี้มีการเชื่อมข้อมูลกับ ๒ หน่วยงาน 
แล้วหรือไม่ เชื่อมต่อรูปแบบใด 

- ขอทราบการจัดท างบประมาณของแผนบูรณาการในปีที่ผ่านมา ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  
ในปี ๒๕๖๘ วงเงิน ๔๑ ล้านบาท การตั้งงบประมาณที่ลดลงมาในแต่ละปี ในปี ๒๕๖๙ จ านวน ๒.๖ ล้านบาท 
เพราะเหตุใด ส่งผลให้การจัดท าแผนงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าภายใต้วงเงินงบประมาณ 
ที่จ ากัด อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดงบลงทุน วงเงินจ านวน ๑๘๐ ล้านบาท ในการขับเคลื่อนพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็ง และงบลงทุนการบริหารทรัพยากรน้ าทั้งระบบ จ านวน ๑๘ ล้านบาท อย่างไร ในการปัญหาน้ าท่วม 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ  
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- ขอทราบรายละเอียดความร่วมมือการด าเนินงานใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ (เอ็มอาร์ซี) 
แม่โขง ริเวอร์ คอมมิชชั่น ซึ่งไม่มีประเทศพม่าเข้าเป็นสมาชิก และขอทราบเกี่ยวกับกลไกความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ รวมถึงภาคีประเทศในการรับมือแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ ากก ประเทศพม่า 

- ขอทราบแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้ทันต่อระยะเวลาในการแก้ปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง  
ในพ้ืนที่ที่ประชาชนได้รับผลกระทบ และกรณีแผนงานโครงการที่ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองแล้ว   
แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๘ สามารถน าแผนงานโครงการที่ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรอง
ในปี ๒๕๖๘ ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาขอรับงบประมาณในปี ๒๕๖๙ ได้หรือไม่  

- กรณีการได้รับงบประมาณในปี ๒๕๖๙ จ านวน ๙๐๐ กว่าล้านบาท เพ่ิมจากปี ๒๕๖๘ จ านวน 
๑๘๐ ล้านบาท สามารถแก้ปัญหาและเพ่ิมศักยภาพในการท างานได้หรือไม่  

- ขอทราบเวลาเปิด ปิด การด าเนินการเว็ปไซต์ไทยเวเตอร์แพน ตามช่วงเวลา เพราะเหตุใด 
ไม่เปิดตลอดระยะเวลา จึงขอทราบเหตุผลการด าเนินการดังกล่าว อย่างไร 

- ในงบประมาณแผนงานบูรณาการน้ า การใช้งบประมาณสามารถลดความซ้ าซ้อนหรือลดปัญหา  
ในเชิงอ านาจหน้าที่กับกรมชลประทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หรือไม่ และมีปัญหาการขับเคลื่ อน
แผนงานอย่างไร 

- กรณีระบบที่เสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาในหลายพ้ืนที่หรือไม่
และในระบบแก้ไขปัญหาน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคมีปัญหาติดขัดส่วนใด 

- ขอทราบว่าแผนแม่บท ๒๐ ปี การบริหารจัดการน้ า การติดตามตัวชี้วัดร่วมกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่หรือไม ่

- กรณีแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ าจ านวน ๒๒ ลุ่มน้ า ไม่สามารถลงนามในสัญญาโดยอยู่ระหว่างเริ่ม
ประกาศจัดหาผู้รับจ้าง ขอทราบว่าเหตุใดจึงเกิดปัญหาความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง  

- กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเตรียมความพร้อมเสนอระบบ Thai Water Plan 
หน่วยงานจะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร 

- การตั้งโครงการค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ๖๒๗ ล้านบาท ความจ าเป็นในการท าเอกสารลับ  
ขอรายละเอียดน าไปใช้ท าอะไร   

- พันธกิจของหน่วยงานที่ระบุว่ามีการก ากับดูแลและการติดตามประเมินผล สอบถามว่า หน่วยงานที่
อยู่ภายใต้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้ส่งข้อมูลมายังส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติครบทุกหน่วยงาน
หรือไม่ และในกรณีที่หน่วยงานไม่ส่งข้อมูล ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติมีแนวทางในการด าเนินการ
อย่างไร 

- หน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีแม่น้ าปัตตานีและแม่น้ าสายบุรีอย่างไร  
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแม่โขง-ล้านช้าง สอบถามว่า

กระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรหรือภาคประชาชน มีช่องทางในการเสนอแนะประเด็นเพ่ือน าเข้าหารือ  
ในการประชุมดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร 

- โครงการที่มีการเสนอใหม่ โครงการศึกษาการบริหารจัดการน้ าและการพัฒนาป้องกันการรุกตัว 
ของน้ าทะเลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นงบผูกพัน ๓ ปี สอบถามว่า โครงการดังกล่าวมีแนวทาง 

ในการด าเนินการอยู่แล้วว่าจะด าเนินการในลักษณะใด หรือเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นจาก
หลายฝ่าย เพื่อจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการกับประเทศไทย 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการบรรจุเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการ ส านักงบประมาณ

ก ากับ ดูแล อย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกินกรอบอัตราก าลังและงบประมาณ  
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- กรณีงบบุคลากรเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีพนักงานราชการเพ่ิมขึ้นและบุคลากรมีเงินเดือนเพ่ิมขึ้น ค่าเช่า
บ้านเพ่ิมขึ้น จึงไม่ได้เกี่ยวกับตัวชี้วัดโดยตรง ในส่วนแผนแม่บทลุ่มน้ า ๒๒ ลุ่มน้ า มีการด าเนินการโดยมีผู้ชนะ
การประกวด ๑๔ ราย ๑๔ ลุ่มน้ า และใน ๘ ลุ่มน้ าอยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะประกาศแผน 
ลุ่มน้ า ๒๒ ลุ่มน้ าในคราวเดียวกัน 

- หน่วยงานได้มีการพัฒนาแอพลิเคชั่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งงบประมาณ ๒.๖ ล้านบาท  
ในการจัดการลุ่มน้ าพัฒนาต่อยอด ส่วนการจัดท าแบบจ าลองมีการจัดท าผังน้ า จะพิจารณาพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย 

- ประเด็นงบลงทุนในการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบงบประมาณสามร้อยกว่าล้านบาท ใช้ในงาน
ก่อสร้างอาคารและการจ้างศึกษาแผนแม่บท ๒๒ ลุ่มน้ า เป็นงบผูกพันในปี ๒๕๖๙ นอกจากนี้มีการศึกษาการ
ยกตัวขึ้นน้ าทะเล 

- ในเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นความร่วมมือและการเจรจาในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับ
แม่น้ าโขงตอนล่าง (MRC) จะประกอบด้วยประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ยังไม่รวมเมียนมา 
คุณภาพน้ าข้ามพรมแดน 

- ประเด็นการกรอกข้อมูล เตรียมความพร้อมระบบ Thai Water Plan เปิดให้ด าเนินการกรอกได้
ตลอดปี หากไม่ได้รับงบประมาณจะมีระบบ Rolling Plan ประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานเกี่ยวข้องและเปิดอบรมความรู้การจัดท าระบบ Thai Water Plan ทั้งนี้ ในระบบ Thai Water 
Plan ใช้พิจารณากลั่นกรองโครงการอยู่ในพื้นท่ีใด แก้ปัญหาแบบใด ซึ่งมีขนาดโครงการต่างกัน 

- กรณีที่มีการเสนองบประมาณแต่ไม่ได้รับในเรื่องน้ าประปาที่มีความขุ่น มีการติดตามประเมินผล
เชื่อมโยงกับท้องถิ่นเกิดจากเครื่องมืออุปกรณ์ช ารุดและการท าความสะอาดระบบการกรองที่ไม่ได้ด าเนินการ 
และสารที่ใช้ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ได้มีการเสนอแผนการอุปโภคบริโภคให้รัฐบาลพิจารณา 

- แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ าโครงการ Y1 และ Y2 สามารถท าให้เป็นโครงการวายเดียวได้  
โดยด าเนินการแยกโครงการ Y1 และ Y2 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทน้ า ๒๐ ปีเท่านั้น 

- ประเด็นการก ากับดูแลและติดตามประเมินผล ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนมีการก าหนดมาตรการตาม
ฤดูกาล และมีการรายงานผลกลับมายังหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานได้ติดตามและประเมินผล ปัญหาขาด
แคลนงบประมาณ หน่วยงานมีความพยายามในการน างบกลางมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

- การบริหารจัดการน้ า ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานได้เปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการน้ าเป็น
แบบลุ่มน้ า เพ่ือให้พ้ืนที่ท้ายน้ าได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

- กรณีเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ าที่มีปริมาณน้ าเกินจากการประเมิน ซึ่งมีแนวโน้มที่น้ าจะล้นเขื่อน 
หน่วยงานจะด าเนินการเร่งระบายน้ าในช่วงที่น้ าในล าน้ ายังไม่มาก โดยในแต่ละปีหน่วยงานมีการสรุปบทเรียน
แต่ละจุด 

- ประเด็นการบูรณาการ ชี้แจงว่า มีการบูรณาการในสองส่วน คือ ๑. Area Based การแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งหรือน้ าท่วมในพ้ืนที่เดียวกัน โดยใช้หลายหน่วยงานบูรณาการร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหา และ ๒. Project 
Based  

- ประเด็นแผนแม่บทลุ่มน้ ายมและแม่น้ าน่าน หน่วยงานจะจัดส่ง TOR ให้แก่คณะกรรมาธิการ เพ่ือ
ทราบข้อมูลแผนแม่บทในการด าเนินการของลุ่มน้ ายมและแม่น้ าน่าน โดยมีการประเมินผลกระทบเชิง
ยุทธศาสตร์ ที่ค านึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 

- ประเด็นแผนแม่บทลุ่มน้ าในพ้ืนที่จังหวัดยะลาและปัตตานี มีแผนแม่บทลุ่มน้ าที่ศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๖๘ สิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนแม่บทลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง รวมทั้งแม่น้ าสายบุรี 
แม่น้ าบางนารา แม่น้ าโกลก และคลองเทพา คลองนาทวี ด้วย โดยมีการศึกษาระบบป้องกันน้ าท่วมในจังหวัด
ปัตตานี และตัวเมืองยะลาด้วย 
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- ประเด็นที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมล้านช้าง – แม่โขง กระทรวงการต่างประเทศเป็น
เจ้าภาพ โดยหน่วยงานอยู่ในเวทีของแม่น้ าโขง 

- ประเด็นปัญหาการรุกตัวของน้ าทะเล มีการศึกษาเพ่ือหาทางเลือกในการด าเนินการ โดยต้อง
ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับป่าชายเลนและระบบนิเวศน์ประกอบด้วย 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ควรมีเทคโนโลยีที่เป็นเหมือนภาพจ าลองการไหลของน้ าหรือพ้ืนที่  

ที่น้ าสามารถส่งผลกระทบยังที่อยู่อาศัย และสามารถบ่งบอกถึงระดับความลึกของน้ าได้  
- การบูรณาการเรื่องน้ าควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เนื่องจากองค์กรระดับท้องถิ่นจะทราบถึงปัญหาในพ้ืนที่ได้ดี   
- ประเด็นปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่แม่น้ าปัตตานีและแม่น้ าสายบุรี ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาในหลาย

จุดของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถบูรณาการและวางแผนการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าทั้งระบบ  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายทวิวงศ์  โตทวิวงศ์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับแผนบูรณาการ จ านวน ๒ โครงการ ที่ใช้การเชื่อข้อมูลระหว่าง สทนช. กับ 

Gistda (กิสด้า) วงเงินโครงการแรกจ านวน ๒ ล้านบาท และวงเงินโครงการที่ ๒ จ านวน ๖ แสนบาท  
ก่อนหน้านี้มีการเชื่อมข้อมูลกับ ๒ หน่วยงานแล้วหรือไม่ เชื่อมต่อรูปแบบใด 

๒. ขอรายละเอียดเทคโนโลยีที่เป็นเหมือนภาพจ าลองการไหลของน้ าหรือพ้ืนที่ที่น้ าสามารถส่งผล
กระทบยังบ้านเรือนได้ 

- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอรายละเอียดงบภัยแล้งที่มีการกระจุกตัว มีโครงการใด  
ที่ด าเนินการโดยขอใช้งบกลาง ขอให้หน่วยงานน าส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel  

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบแปด ขอรายละเอียดของ
แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ าโครงการ Y1 และ Y2 จะด าเนินการรวมท าให้เหลือเพียงโครงการวายเดียว 
ได้หรือไม่ และขอทราบข้อมูลของพ้ืนที่ประกาศภัยแล้ง 

- นายทวิวงศ์  โตทวิวงศ์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดจุดวัดระดับน้ าในประเทศไทย ที่มีการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  

ซึ่งอาจด าเนินงานผ่านงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบกลาง มีจุดใดบ้าง (ขอข้อมูลเป็นตารางและพิกัด
จุดวัดระดับน้ า) โดยขอให้ระบุกรม/หน่วยงานที่รับผิดชอบเครื่องตรวจนั้น ๆ  

๒. ขอรายละเอียดจุดวัดปริมาณน้ าฝน อยู่ในจุดใดบ้าง และในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการด าเนินการและ
อยู่ระหว่างการด าเนินการในจุดใดบ้าง รวมทั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ มีการด าเนินการในจุดใดบ้าง (ขอข้อมูล 
เป็นตารางและพิกัดจุดวัด) โดยขอให้ระบุกรม/หน่วยงานที่รับผิดชอบเครื่องตรวจนั้น ๆ  

- นายนพพล  เหลืองทองนารา กรรมาธิการ ขอเอกสาร รายละเอียดโครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บท
การจัดการทรัพยากรน้ า จ านวน ๒๒ ลุ่มน้ า 

- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดค่าใช้จ่ายฝึกอบรม จ านวน ๒๑ ล้านบาท ในหมวดค่าใช้สอยปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
๒. รายละเอียดค่าก่อสร้างอาคารที่ท าการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ภาค ๓ ซึ่งของบประมาณ

ผูกพันสี่ปี 
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๓. รายละเอียดโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศส าหรับส านักงานแห่งใหม่ของส านักงานทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ จ านวน ๓๐๑ ล้านบาท และขอรายละเอียดสถานะล่าสุดของโครงการ 

๔. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ า จ านวน ๖๕ ล้านบาท 
 
ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคง 
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ    ๕๔๗,๓๕๘,๖๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

แห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- รายละเอียดการประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๙ จ านวน ๕๑๗ ล้านบาท  

งบประมาณจ านวน ๑ ใน ๓ อยู่ในโครงการสร้างศักยภาพของหน่วยงานระดับชาติให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสภาพของหน่วยงานระดับชาติให้มีคุณภาพ ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ จ านวน ๘ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ถึง ๒๕๗๒ รวมเงิน ๗๗๙ ล้านบาท ประกอบด้วยกิจกรรม ๘ กิจกรรม
แต่ละกิจกรรม ผลลัพธ์ที่คิดว่าจะได้รับกิจกรรมใดบ้าง 

- รายละเอียดมาตรการหน่วยงานที่ป้องกันระบบไซเบอร์ เป็นระบบที่ทันสมัย ได้น าแนวความคิด
มาตรฐานของหน่วยงานที่ป้องกันภัยทางไซเบอร์ของต่างประเทศมาใช้ หรือไม่ 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
แห่งชาติไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๘ และ ๒๕๖๙ จ านวน ๗๘ ล้านบาท และ ๘๘ ล้านบาท 
ขอทราบผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ด าเนินการอะไรบ้าง และในปี ๒๕๖๙ คาดว่าจะด าเนินการอะไรเพ่ิมเติม 
เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการตั้งห้องปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือที่เรียกว่าไซเบอร์  
ซีเคียวริตี้ แลป งบประมาณจ านวน ๔๗  ล้านกว่าบาท แต่งบประมาณปี ๒๕๖๙ ขอทราบรายละเอียด
โครงการเตรียมที่ขอจัดตั้ง อยู่ในห้องเดียวกัน หรือที่ไหน อย่างไร และเป็นประโยชน์กับหน่วยงานราชการ
อย่างไรบ้าง 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการจัดตั้งเซ็นเตอร์เสิร์ช ด้านบริการภาครัฐ ที่ส าคัญก็คือศูนย์
ประสานงานฝ่ายความมั่นคงทางไซเบอร์ แบบแยกส่วน วงเงิน ๘๐ ล้านบาท สามารถยกระดับการแก้ปัญหา 
และส่งผลดีต่อหน่วยงานอย่างไร 

- ในโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในเรื่องของพลังงาน ขอทราบความคืบหน้าการมีส่วนร่วมกับ
ภาคเอกชนมีการตื่นตัวอย่างไร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนงานใดที่นอกเหนือจากแผนงานประจ าเพื่อท าให้เกิดจุดเปลี่ยนท าให้รอด
พ้นจากอาชญากรรมไซเบอร์ 

- มีขอทราบว่ามีแนวปฏิบัติอย่างไรกรณีการค้นหาเว็ปไซต์ของหน่วยงานราชการเพ่ือป้องกันการถูก
โจมตีล่วงหน้า และการที่หน่วยงานรัฐด าเนินการเรื่องค้นหารหัสผ่านของประชาชน มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
เพ่ือปกป้องประชาชน มีการน าเครื่องมือทางไซเบอร์มาใช้อย่างไร  

- ในการจัดท าแผนงานของหน่วยงานได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจเช่นเดียวกันหรือไม่ 
และมีแนวทางการเตรียมพร้อมแก้ปัญหาของชาติอย่างไร 
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- การที่หน่วยงานได้รับงบประมาณจากกองทุนของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จ านวน  
๓ โครงการ มูลค่า ๒๕๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
หน่วยงาน สอบถามว่าหน่วยงานมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับเพ่ิมข้ึนมี
จ านวนมาก 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นโครงการสร้างศักยภาพของหน่วยงานระดับชาติให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล ชี้แจงว่า 

เป็นการยกระดับของหน่วยงานระดับชาติที่ต้องท างานร่วมกันในการรับมือภัยไซเบอร์ในภาพรวม มีทั้งหมด  
๗ กิจกรรม เช่น Help Desk  

- ศูนย์ GCI (Global Cybersecurity Index) มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น  
โดยการยกระดับประเด็นกฎหมาย การพัฒนาบุคลากร และการท างานร่วมกับระหว่างองค์กรในการรับมือ  
ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 

- การทดลองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้หน่วยงานเป้าหมาย เป็นโครงการ 
ที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้องค์กรมีความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในด้านการบริหารจัดการ

บุคลากรและเรื่องเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
- การยกระดับศูนย์บริหารจัดการภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ชี้แจงว่า นอกจากการรับข้อมูลข่าวสารจาก

เซ็นเซอร์ต่าง ๆ ต้องมีการวิเคราะห์ว่าภัยไซเบอร์ต่าง ๆ ที่ทั่วโลกต้องเผชิญ มีภัยลักษณะใดที่จะเกิดขึ้นกับ
ประเทศไทยได้ เพ่ือเป็นข้อมูลด้านข่าวกรองไซเบอร์ที่ตอบโจทย์ของประเทศไทยมากข้ึน 

- ประเด็น ThaiCERT เป็นศูนย์รวมผู้ เชี่ยวชาญเพ่ือเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งเตือน
หน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการป้องกันภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับแนวโน้มภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นแกนหลักในการ
เฝ้าวังภัยในเชิงเทคนิคของประเทศไทย ท างานร่วมกับ National CERT และ GCI 

- กิจกรรมสร้างห้องปฏิบัติการความมั่นคงไซเบอร์ มีการท างานโดยรวบรวมข้อมูลเพ่ือมิให้เกิดภัย
คุกคามทางไซเบอร์ซ้ า  

- ประเด็นการรับมือภัยคุกคามในอนาคต นอกเหนือจากหลักการขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย คือ  
การน า AI มาใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือให้ตอบสนองภัยคุกคามต่าง ๆ ให้เร็วขึ้น  

- ประเด็นภัยคุกคามจาก Quantum Computing คือการที่  Quantum Computer สามารถ
ถอดรหัสสิ่งที่ได้เข้ารหัสไว้ในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ซึ่งประเทศไทยต้องเตรียมความ
พร้อมส าหรับการรองรับภัยไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

- ประเด็นภัยคุกคามในปัจจุบัน ในแง่ของปริมาณคือการที่เว็บไซต์ถูกเข้าถึงระบบหรือเครือข่าย  
โดยไม่ได้รับอนุญาต (Hack) และฝังเว็บไซต์พนัน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องช่องว่างทางเทคโนโลยี ซึ่งแนวทาง 
ในการป้องกันปัญหาคือเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานต้องพัฒนาให้ ได้มาตรฐานการพัฒนาเว็บไซต์  
ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้มีความปลอดภัย 

- เหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล ตามกฎหมายบังคับได้เฉพาะกรณีของหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่สามารถบังคับ
ภาคเอกชนได้ กรณีที่ตรวจพบว่าการด าเนินงานของเอกชนซึ่งเก็บข้อมูลลูกค้าและเกิดปัญหาข้อมูลรั่วไหล  
การด าเนินการในปัจจุบันของหน่วยงาน คือการร่วมมือกับส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีการออก
ตรวจล่วงหน้าส าหรับหน่วยงานที่เก็บข้อมูลของประชาชน จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ คน ขึ้นไป  

- การยกระดับ GCI (Global Cybersecurity Index) ซึ่งเป็นเป้าหมายของพระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีการออกไปตรวจสอบกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เตรียมแผนรับมือ และมีกระบวนการทดสอบขีดความสามารถของหน่วยงานโดยใช้ National Cyber 
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Exercise ซึ่งเป็นการทดสอบแผนและซักซ้อมการปฏิบัติ เพ่ือน าไปปรับปรุงให้ GCI มีความเข้มแข็งและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หลักของกฎหมาย 

- การรับมือ scammer หรือคอลเซ็นเตอร์ ต้องมีการท างานร่วมกันระหว่างต ารวจและกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยหน่วยงานใช้ฟังก์ชันการท างานของ ThaiCERT ในการตรวจสอบข้อมูล 
เชิงลึก และในขณะเดียวกันต้องอาศัยการให้ความรู้กับประชาชน เพ่ือให้ทราบข้อมูลที่เท่าทันต่อสถานการณ์  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรเพิ่มอัตราก าลังบุคลากรเนื่องจากเป็นหน่วยงานจึงต้องมีบุคลากรในจ านวนที่เพียงพอ

เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์  นาครทรรพ รองประธานคณะกรรมาธิการ  คนที่หก ขอรายละเอียด

แนวทางป้องกันมิให้ข้อมูลรั่วไหลและแนวทางการรับมือเป็นอย่างไร และหน่วยงานมีแนวทางยกระดับความ
เชื่อมั่นระดับประเทศได้หรือไม่ ขอทราบผลสัมฤทธิ์ในระยะเวลาที่ผ่านมา และรายละเอียดโครงการ  
ที่ด าเนินการในปี ๒๕๖๙ 

- นายภัณฑิล  น่วมเจิม กรรมาธิการ ขอเอกสาร รายละเอียดแผนการท าสถาบันวิชาการความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ   ๖,๘๓๑,๑๔๑,๕๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักข่าวกรองแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบแนวทางการบริหารงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๙ 

เพียงพอต่อการภารกิจกับจ านวนหน่วยต าบลจ านวน ๗,๒๕๕ ต าบล หรือไม่  
- ขอทราบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๘ วงเงินจ านวน ๑๑,๐๐๐  

ล้านบาท แต่ในปี ๒๕๖๙ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท ส่งผลให้การด าเนินงาน
ด้านใดบ้าง 

- ขอทราบแนวทางการบริหารงานบุคลากรไม่เพียงในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน และได้มี  
การขอให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่มาช่วยปฏิบัติราชการอย่างไร และแนวทางการทางเลื อกอ่ืน 
ให้กับประชาชนในการที่จะสอบถามหน่วยงานที่ต้องการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของกองทุนหมู่บ้านหรือไม่ 

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงบประมาณของกองทุนหมู่บ้าน ก ากับ ติดตาม 
อย่างใกล้ชิด ให้เกิดความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างไร  

- ขอทราบมาตรการติดตามและช่วยเหลือลูกหนี้ของกองทุนหมูบ้าน การประเมินผลลัพธ์โครงการ 
ตัวชี้วัดผลสรุปของแต่ละโครงการ 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลกองทุนหมู่บ้าน จ านวน ๓๗ ล้านบาท  
และรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่ง รายละเอียดโครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ  
ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการประดิษฐ์กองทุนเพ่ือเสริมสร้างเอกภาพ ศักยภาพในการพัฒนา
กองทุนหมู่บ้าน และเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน ๔๐๐ ล้านบาท เป้าหมาย ๓,๑๐๐ คน 
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- งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี การใช้เงินงบประมาณสามารถพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืนอย่างไร เช่น 
การยกระดับกองทุนให้เป็นวิสาหกิจชุมชนให้แข่งขันได้ มีพ้ืนที่ยกระดับส าเร็จหรือไม่ คิดเป็นร้อยละเท่าใด 

- หน่วยงานขอรับงบประมาณจากงบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ จ านวนเท่าใด ขอทราบ
รายละเอียดการจัดไซส์หมู่บ้านเป็นอย่างไร 

- ขอทราบว่ากองทุนมีหนี้เสียกี่กองทุน เป็นจ านวนเท่าใด และมีแนวทางแก้ไขเป็นอย่างไร 
- ขอทราบว่าในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ เงินลงทุนระยะยาวได้รับดอกเบี้ยเท่าใด ด้อยค่าเงินลงทุน 

ระยะยาวที่มีจ านวนลดลงเหตุใดมีการเปลี่ยนแปลง และขอทราบแนวทางปรับปรุงงบการเงินสอดคล้อง  
ความเป็นจริงอย่างไร 

- กรณีกองทุนประเมินไม่ผ่านเป้าหมายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  คณะกรรมการบริหารไม่มีความเป็นอิสระ จึงควรให้มีการตรวจสอบระบบดิจิทัล 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และพัฒนามากข้ึน 

- โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกองทุนหมู่บ้าน งบประมาณ ๓๗ ล้านบาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ของโครงการยังไม่มีความชัดเจน และขอให้ชี้แจงว่ามีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างไร 

- งบค่าจ้างบุคลากร จ านวน ๓๔ คน งบประมาณ ๗ ล้านบาท ขอให้ชี้แจงว่าเหตุใดจึงใช้งบประมาณ
จ านวนมากในการจ้าง (เป็นต าแหน่งที่มีความเฉพาะหรือพิเศษอย่างไร) 

- โครงการฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ านวน ๒๙ ล้านบาท ผลที่คาดว่า 
จะได้รับของโครงการไม่เห็นเป็นรูปธรรมว่าการใช้เงินงบประมาณมีความคุ้มค่าอย่างไร 

- งบประมาณลงพ้ืนที่สาขาเขตและกทม. รายจ่ายค่าที่พัก จ านวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้ชี้แจงว่า
เหตุใดจึงใช้งบประมาณจ านวนมาก และเหตุใดจึงคิดเป็นรายกองทุน 

- ขอรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานให้งบประมาณแก่หมู่บ้านที่มีค าขอโครงการ 
- การด าเนินการของกองทุนย่อย มีลักษณะการด าเนินการและคุณภาพที่แตกต่างกัน (กลุ่ม A, B, C 

และ D) สอบถามว่าแต่ละโครงการที่กองทุนหมู่บ้านมีการเสนอมา สอดคล้องกับลักษณะการด าเนินการและ
คุณภาพของแต่ละกลุ่มอย่างไร 

- กลุ่มหมู่บ้านที่ยังไม่สามารถจัดท างบการเงินหรือตรวจสอบบัญชีได้ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ มีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร 

- ปัญหาหนี้เรื้อรัง ซึ่งมีการคืนเงินกองทุนและยืมใหม่ ท าให้สมาชิกของกองทุนมีภาระทางการเงิน 
สอบถามว่า มีโครงการที่เสนอเข้ามาในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีโครงการใดที่ท าขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
หรือไม่ อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- สถานะปัจจุบันของกองทุนหมู่บ้าน มีการด าเนินการมาเป็นปีที่ ๒๔ โดยมีคณะกรรมการศึกษาการ

ปรับปรุงระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน 
- ประเด็นหนี้เสีย หน่วยงานมีความพยายามในการให้ความรู้กับประชาชนในประเด็นหนี้เสีย  
เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าวให้มีจ านวนน้อยลง โดยมีภาคีเครือข่ายหลัก คือ ธนาคารออมสินและ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) นอกจากนี้ มีการท า MOU ร่วมกับส านักงานอัยการใน
การไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้เสียหรือหนี้ค้างช าระของประชาชน 

- ประเด็นความส าเร็จของกองทุนหมู่บ้าน ชี้แจงว่า ความส าเร็จของกองทุนหมู่บ้านขึ้นอยู่กับบริบท
ของพื้นที่ ซึ่งกองทุนที่ดีที่สุดของกองทุนหมู่บ้าน คือ อ าเภอทุ่งสง โดยเริ่มต้นมีเงินกองทุนที่รัฐบาลมอบให้หนึ่ง
ล้านบาท และปัจจุบันมีเงินกองทุนกว่าสี่ร้อยล้านบาท นอกจากนี้มีตัวชี้วัดความส าเร็จของกองทุน คือ  
การประเมินกองทุนตามเกณฑ์หลักการรับการสนับสนุน SML ต่าง ๆ  
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- ประเด็นข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ใน การตรวจบัญชี ชี้แจงว่า  
ตั้งแต่มีการตั้งกองทุนหมู่บ้าน มีการให้ทุนประชาชนทั้งหมด ๔ ครั้ง โดยมีกองทุน ๗๐ ,๐๐๐ กองทุน  
เฉลี่ยกองทุนละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินรวม ๑๔๐,๐๐๐ ล้านบาท 

- โครงการ SML มีแนวคิดในการให้ประชาชนคิดโครงการขึ้นเอง และหน่วยงานสนับสนุนเงินทุน 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์และคู่มือในการเสนอโครงการ หน่วยงาน 
ขอส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร ปัจจุบันมีการยื่นเสนอโครงการ ประมาณ ๒๐,๐๐๐ โครงการ เป็นเงินประมาณ 
๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานอยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการกองทุน 
และเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณาโครงการที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อไป  

- ในกรณีที่การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านในพ้ืนที่ใดเกิดปัญหา มีกลไกของอนุกรรมการกองทุน
หมู่บ้านประจ าอ าเภอและจังหวัดเพ่ือให้ค าปรึกษาการด าเนินงาน 

- ประเด็นงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ชี้แจงว่า กองทุนหมู่บ้านขอรับจัดสรรงบประมาณ  
๒ โครงการ คือ โครงการ SML จ านวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท และโครงการผู้น าชุมชนรุ่นใหม่ จ านวน ๕๘๙  
ล้านบาท ซึ่งมีการเสนออยู่ในชั้นอนุกรรมการ 

- ประเด็นโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุน มีการด าเนินการต่อเนื่องหลายปี โดยมี 
การบูรณาการการท างานร่วมกับภาคี เช่น ส านักงานอัยการ และสถาบันการเงิน (หน่วยงานขอส่งรายละเอียด
เป็นเอกสาร) 

- โครงการ SML มีการก าหนดกรอบว่าเป็นโครงการที่สร้างศักยภาพให้แก่กองทุน เพ่ิมรายได้  
ลดรายจ่าย เพ่ิมสมรรถนะให้กับกองทุน โดยหน่วยงานคาดหวังว่าโครงการจะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนหรือ
หมู่บ้านได้จริง เพ่ือลดปัญหาหนี้เรื้อรัง 

- การไม่ระบุขนาดโครงการ SML เนื่องจากปกติใช้ข้อมูลตัวเลขจากทะเบียนราษฎร์ แต่กองทุน 
ที่มาจากเทศบาลเมืองไม่มีตัวเลขในทะเบียนราษฎร์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิน ๑,๐๐๐ คน 

- ประเด็นการใช้ จ่ ายงบประมาณ ในปี งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๘ หน่ วยงานมี เป้ าหมาย  
๔๐,๐๐๐ กองทุน โดยเปิดให้ยื่นขอกโครงการวันที่ ๒๘ เมษายน ปัจจุบันมีการยื่นโครงการจ านวนกว่า 
๔,๐๐๐ โครงการ ซึ่งหน่วยงานประเมินว่าสามารถบริหารจัดการได้  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ควรด าเนินการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบ 

ได้ท าให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างจริง ๆ  
- กองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ควรไม่บังคับหรือชี้น าให้ประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุน

หมู่บ้านในพื้นที่ด าเนินการจัดซื้อ  
- กองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ควรแสดงข้อมูลรายได้ที่เพ่ิมขึ้นหรือระดับความยากจน 

ที่ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงิน ในปี ๒๕๖๗ บันทึกทรัพย์สินที่ ไม่มีตัวตน  
๑๗๘ ล้าน ไม่มีรายละเอียดประเภทหรือรายงานประเมินมูลค่าเลย ความเห็นงบการเงินแบบไม่มี เงื่อนไข 
จาก สตง ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจในการบริหารงาน และไม่สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น ควรมีส่วนร่วม 
ของชุมชนและการประชุมของสมาชิก กลไกรับฟังความคิดเห็น รายงานการประชุมใหญ่ประจ าปี การพัฒนา
ข้อมลูกลาง รายงานทางการเงิน ผลงานด าเนินงานออนไลน์ ให้มีการตรวจสอบภายใน  

- กองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ควรมีช่องทางการร้องเรียน เพ่ือเป็นช่องทางการตรวจสอบ
การด าเนินงาน  

- กองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ควรฝ่ายก ากับ ผู้แทนหน่วยตรวจสอบ เช่น ปปท. เข้ามา
เป็นกรรมการ ก ากับ ติดตามการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้กับสมาชิกกองทุน  
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รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายมังกร  ยนต์ตระกูล กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียด สถานะปัจจุบันด้านการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เช่น จ านวน  

หนี้เสีย จ านวนลูกหนี้ และแนวทางการแก้ปัญหาหนี้เสีย  
๒. ขอรายละเอียด แนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

๒๕๔๗ ควรแก้ไขเรื่องอะไรบ้าง 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอทราบความคืบหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน

และชุมชน (SML) รับค าขอในการจัดสรรงบประมาณครบถ้วนหรือไม่ ขอรายละเอียดหลักเกณฑ์ ค าขอและสิ่ง
ที่ได้รับอนุมัติในการด าเนินโครงการดังกล่าว 

- นางสาวชุติมา  คชพันธ์ กรรมาธิการ ขอข้อมูลรายละเอียดงบประมาณลงพ้ืนที่สาขาเขตและ กทม.
ในรายจ่ายค่าที่พัก งบประมาณจ านวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้ชี้แจงว่าเหตุใดจึงใช้งบประมาณจ านวนมาก 
และเหตุใดจึงคิดเป็นรายกองทุน 

 
 

เลิกประชุม เวลา ๒๑.๓๖ นาฬิกา 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ส านักกรรมาธิการ ๑ 


